Cuộc Sống Muôn Màu Của Anh Chàng Mặt Than

Giới thiệu
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, song khiết, nhẹ nhàng, 1vs1, H văn, HEEditor: QieziBeta: MôngNội dung của câu chuyện xoay quanh về việc một tiểu thụ nhưng vẫn luôn nói với mọi người mình là thẳng nam đáng tiếc lại bị bẻ cong trong đêm tân hôn…Mặt than trung k...

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/cuoc-song-muon-mau-cua-anh-chang-mat-than

Mục lục

1. Chương 1: Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

2. Chương 2: Nụ Hôn Đầu Tiên

3. Chương 3: Tiểu Thụ Bị Bẻ Cong Nhanh Chóng

4. Chương 4: Động Lòng

5. Chương 5: Cắn

6. Chương 6: Tiến Vào

7. Chương 7: Dài Quá Thô Quá

8. Chương 8: Chiếm Hữu

9. Chương 9: Dịu Dàng

10. Chương 10: Tiểu Công Toàn Năng

11. Chương 11: Tiểu Thải

12. Chương 12: Kiểm Tra ‘phía Sau’

13. Chương 13: Tư Thế Sau Lưng

14. Chương 14: Cô Đơn

15. Chương 15: Ông Xã

16. Chương 16: Cắn

17. Chương 17: Tư Thế Cưỡi Ngựa

18. Chương 18: Nấu Cơm

19. Chương 19: Nhà Bếp Play

20. Chương 20: Bôi Trơn

21. Chương 21: Về Nhà

22. Chương 22: Nuông Chiều

23. Chương 23: Kết Thúc Thầm Mến

24. Chương 24: Đố Kỵ

25. Chương 25: Trước Gương…

26. Chương 26: Làm Tình Bị Cắt Ngang

27. Chương 27: Vạch Trần Chân Tướng

28. Chương 28: Em Yêu Anh

1. Chương 1: Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Edit: Qiezi

Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Trần Thải, cũng là đêm tân hôn của cậu.

Trần Thải ngồi trong phòng ngủ được trang hoàng xa hoa, thấp thỏm bất an đợi chồng mình.

Không sai, chính là chồng! Hiện tại đã là thế kỷ XXII, hôn nhân đồng tính đã được pháp luật các nước thông qua, trong quan niệm của mọi người đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mấu chốt là… Trần Thải không thích đàn ông! Tuy nói Trần Thải chưa từng yêu đương, không quen bạn gái cũng không quen bạn trai, nhưng trong trường đại học Trần Thải thầm mến một chị khóa trên, cho nên Trần Thải tự nhận mình là thẳng nam!

Dựa vào chuyện này, Trần Thải kết hôn với một người đàn ông không xuất phát từ tình nguyện.

Điều kiện gia đình Trần Thải coi như không tệ, ba kinh doanh công ty không tính là quá lớn, tuy rằng chưa đến mức đại phú đại quý, nhưng từ bé Trần Thải đã không lo áo cơm. Nhưng công ty ba cậu đột nhiên xảy ra vấn đề, tài chính không thể quay vòng, thiếu một đống nợ, một nhà Trần Thải sắp lâm vào đường cùng thì Lý Tôn xuất hiện.

Lý Tôn, sau này trở thành chồng Trần Thải, năm nay 30 tuổi. Tuy nói 30 là thời gian hoàng kim của một người đàn ông, nhưng so sánh với Trần Thải 18 tuổi, Lý Tôn hơi giống ‘trâu già gặm cỏ non’. Có thể nói Lý Tôn là nhân vật phong vân trên thương trường, thật sự là làm mưa làm gió, hắn quản lý xí nghiệp Lý thị kinh doanh nhiều lĩnh vực, hơn nữa mỗi một lĩnh vực đều rất nổi bật, nói không phải khoa trương nhưng cổ phần Lý thị có chút dao động sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường chứng khoán.

Lý Tôn nói với ba Trần, hắn có thể giúp Trần gia vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng điều kiện là để Trần Thải kết hôn với mình. Đương nhiên Trần Thải không vui, trước đây cậu vốn không quen biết gì Lý Tôn, hơn nữa lại không thích đàn ông, trong lòng còn thầm mến nữ sinh khóa trên… Tuy rằng có rất nhiều lý do, nhưng Trần Thải không thể trơ mắt nhìn gia đình mình tan cửa nát nhà, bất đắc dĩ đành phải gật đầu đáp ứng điều kiện của Lý Tôn.

Cửa phòng ngủ mở toang, một người đàn ông đi vào.

Trần Thải hơi khẩn trương nhìn Lý Tôn đi về phía mình, nhưng rất nhanh đã bị gương mặt anh tuấn kia làm thất thần.

Tuy nói là hôn nhân bất đắc dĩ, nhưng chồng mình đúng là điển hình cao phú soái, mắt mũi như tạc, có thể nói là kiệt tác hoàn mỹ nhất của thượng đế… Trần Thải mắt không chớp nhìn chằm chằm mặt Lý Tôn, trong lòng tấm tắc than thở, tuy rằng không thích đàn ông nhưng vẫn không nhịn được mê mẩn soái ca.

“Trần Thải.” Lý Tôn tới bên giường, cúi người xuống bình tĩnh nhìn Trần Thải đang ngẩn người, ngay cả âm thanh cũng lạnh nhạt không có bất kỳ cảm xúc gì.

“A! A!” Trần Thải hồi thần, lúc này mới phát hiện mình và Lý Tôn đã mũi kề mũi, hai gương mặt sắp dán vào nhau.

Ở gần quan sát Lý Tôn, Trần Thải càng cảm thấy gương mặt ấy đẹp trai khủng khiếp, nhưng toàn bộ cơ mặt như bị đóng băng, không có chút dao động nào, như một pho tượng không có sự sống được nghệ thuật gia điêu khắc mà thành, nhưng mặt Lý Tôn còn không sinh động bằng tượng điêu khắc, thẫn thờ, yên ả… Nào có điểm tàn khốc, thật ra chính là mặt than.

“Đi tắm.” Lý Tôn đứng thẳng người, duy trì mặt than nói với Trần Thải.

“À.” Trần Thải vội đứng lên, chạy nhanh vào phòng tắm.

Không hổ là người có tiền, ngay cả phòng tắm cũng phô trương như vậy. Trần Thải nhìn chằm chằm bồn tắm massage cực lớn đến ngẩn người, nhưng nhanh chóng phục hồi tinh thần, rõ ràng bây giờ không phải lúc thất thần.

Trần Thải đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, tắm rửa xong không phải là hai người động phòng hoa chúc sao? Nhưng mình và Lý Tôn vốn là hai người hoàn toàn xa lạ!

Đến bây giờ Trần Thải vẫn không hiểu tại sao Lý Tôn muốn kết hôn với mình. Từ lúc đáp ứng kết hôn với Lý Tôn đến bây giờ chính thức kết hôn, trong khoảng thời gian này Trần Thải và Lý Tôn chỉ gặp mặt một lần. Lý Tôn hỏi Trần Thải có yêu cầu gì với lễ cưới không, Trần Thải nhìn người đàn ông xa lạ đối diện, buồn bực suy nghĩ có thể đừng kết hôn không. Nhưng cậu không dám nói, bởi vì công ty ba cậu đang nợ nần chồng chất, toàn bộ trông cậy vào tiền cứu mạng của Lý Tôn, Trần Thải không thể đổi ý.

Trần Thải nhìn Lý Tôn mặt than, dè dặt hỏi có thể kết hôn đơn giản một chút không. Bởi vì Trần Thải cảm thấy với địa vị thân phận của Lý Tôn, nhất định mọi người đều biết hắn kết hôn, nhưng Trần Thải còn đang đi học, tuy nói mấy ngày nữa qua sinh nhật sẽ đủ tuổi kết hôn, nhưng trong trường cũng không có nhiều sinh viên lập gia đình. Hơn nữa bình thường ở trường, Trần Thải luôn rất khiêm tốn, thân phận hiển hách như Lý Tôn, Trần Thải không muốn vì kết hôn với Lý Tôn mà bị bạn học bàn tán.

Lý Tôn thoải mái gật đầu đồng ý.

Đợi đến hôm nay – sinh nhật tuổi 18 của Trần Thải, Lý Tôn dẫn Trần Thải đến làm thủ tục kết hôn chính thức, sau đó đưa cậu về nhà hắn, xem như hai người đã kết hôn xong.

Tuy rằng trước đó Trần Thải yêu cầu đơn giản một chút, nhưng chuyện này cũng quá đơn giản rồi, thậm chí Trần Thải còn không thấy ba mẹ Lý Tôn, nghĩ đến chuyện trọng đại cả đời mình trôi qua như thế, trong lòng Trần Thải lại cảm thấy hơi ấm ức.

Tắm rửa xong, Trần Thải mới nhớ ra mình không có quần áo để thay. Khi bị Lý Tôn đưa về nhà, Trần Thải hai tay trống không, không mang theo thứ gì.

“Phiền anh lấy giúp tôi bộ quần áo được không?” Trần Thải lấy dũng khí he hé cửa phòng tắm, cẩn thận hỏi Lý Tôn đứng bên ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Lý Tôn đưa cho cậu một cái áo choàng tắm.

“Cảm ơn.” Trần Thải cầm áo choàng tắm rồi cảm ơn Lý Tôn, đóng cửa phòng tắm mặc áo lên người.

Áo choàng tắm chắc là của Lý Tôn, mặc trên người Trần Thải có hơi rộng. Mặc dù Trần Thải mới 18 nhưng đã cao rất nhiều, không kém Lý Tôn là bao, nhưng thân người lại khá mảnh mai. Hiện tại ngay cả quần lót Lý Tôn cũng không đưa, Trần Thải phải buộc chặt đai lưng áo choàng tắm mới không để lộ cảnh xuân ra ngoài.

Sau khi Trần Thải bước ra ngoài, Lý Tôn cầm quần áo vào tắm rửa. Trần Thải thầm nghĩ Lý Tôn vẫn rất phong độ, để mình tắm trước, thế nhưng sau khi Lý Tôn tắm rửa xong, hai người sẽ phải… Nghĩ như vậy, Trần Thải lại khẩn trương, muốn giả vờ ngủ cho qua đêm nay, nhưng tóc vẫn chưa khô không thể lập tức nằm xuống, Trần Thải lại không dám lục ngăn tủ tìm máy sấy, chỉ có thể ôm gối ngồi ở đầu giường, trong lòng bất an không biết đêm nay nên làm sao đây.

2. Chương 2: Nụ Hôn Đầu Tiên

Edit: Qiezi

Không biết có phải vì Lý Tôn tắm quá lâu hay không, khi hắn bước ra thì Trần Thải đã ngủ, thân thể xiêu vẹo tựa đầu giường, đầu nghiêng sang một bên, khóe miệng còn chảy chất lỏng khả nghi.

Lý Tôn đi tới bên giường, cúi đầu cẩn thận nhìn Trần Thải đang ngủ say.

Trần Thải nghĩ trước khi kết hôn vốn không biết Lý Tôn, nhưng Lý Tôn đã biết Trần Thải năm năm.

Năm năm trước, Lý Tôn 25 tuổi đã là nhân vật phong vân trên thương trường, theo lý thuyết, vừa đẹp trai lại có tiền, bên cạnh Lý Tôn hẳn phải có mỹ nữ kéo dài thành hàng mới đúng. Đúng là trước đây có vô số người muốn bò lên giường Lý Tôn, nhưng Lý Tôn không hẹn hò với bất kỳ người nào, thậm chí ngay cả tình một đêm cũng không có. Dần dần trong giới thượng lưu đồn đại rằng Lý Tôn ‘bất lực, ‘lãnh đạm’.

Thật ra Lý Tôn rất bình thường, hơn nữa thường xuyên rèn luyện thể thao, không chỉ khỏe mạnh mà dáng người cũng hoàn mỹ không chê vào đâu được. Nhưng bất luận là phụ nữ ngực lớn xinh đẹp hay là đàn ông còn đẹp hơn phụ nữ, Lý Tôn đều không có bất kỳ hứng thú gì. Đàn ông bình thường sẽ có dục vọng, nhưng Lý Tôn thà tự mình giải quyết chứ không muốn tùy tiện lên giường với người lạ.

Lý Tôn nhớ ngày đó mình tham gia một bữa tiệc rất bình thường, đang lúc buồn chán tính bỏ về thì đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi đứng trong góc, cao ráo mảnh mai, trên mặt còn mang chút hương vị trẻ con, trông như học sinh, chắc là theo ba mẹ tới dự tiệc. Lúc này thiếu niên đang nói chuyện với người bên cạnh, có lẽ nói đến chuyện buồn cười nào đó, thiếu niên cười khẽ, đôi mắt hoa đào hẹp dài cong thành vầng trăng non, khóe miệng hơi nhếch lên, lúm đồng tiền hai bên má như ẩn như hiện.

Lý Tôn đột nhiên cảm thấy không rời mắt được, dừng bước nhìn chằm chằm thiếu niên.

“Trần Thải.” Trong lúc bất chợt, một cái tên lọt vào tai Lý Tôn.

“Dạ!” Thiếu niên cất tiếng, giọng nói trong veo, nghiêng đầu để lộ nụ cười càng thêm rực rỡ.

Lúc nãy Lý Tôn chỉ thấy gò má thiếu niên, bây giờ quay đầu lại, khuôn mặt mang theo nụ cười tươi tắn ấy bỗng nhiên chạm vào đáy lòng Lý Tôn, từ đó về sau nhớ mãi không quên.

Xét một cách công bằng, nhan sắc Trần Thải không phải thuộc dạng xuất sắc, thậm chí còn không đẹp trai bằng Lý Tôn, nhưng Lý Tôn vừa nhìn đã động lòng, vừa gặp đã thương. Sau buổi tiệc đó, hắn lập tức điều tra gia thế bối cảnh của Trần Thải.

Sau đó Lý Tôn thường lái xe đến trường Trần Thải, nhưng chỉ ngồi trong xe nhìn xa xa, Trần Thải cúi đầu trầm tư, Trần Thải đùa giỡn với bạn học, Trần Thải đi lướt qua xe mình… Từ trung học đến đại học, Lý Tôn nhìn tròn năm năm, nhưng có lẽ che giấu quá tốt, Trần Thải chưa bao giờ phát hiện.

Lý Tôn cũng không biết tại sao mình lại mê muội Trần Thải như vậy, nhưng người này đã nảy mầm trong lòng hắn, hơn nữa khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Năm năm sau khi nhìn thấy Trần Thải, mỗi khi Lý Tôn nổi lên dục vọng đều nghĩ đến mặt Trần Thải mới có thể phát tiết ra ngoài.

Đến khi Trần Thải sắp 18 – đủ tuổi kết hôn theo quy định – Lý Tôn dùng chút thủ đoạn khiến công ty ba Trần bị nợ một khoản lớn, sau đó hắn như chúa cứu thế xuất hiện ở Trần gia, khiến Trần Thải vì cứu công ty của ba mình mà bất đắc dĩ kết hôn với hắn.

Kỳ thật Lý Tôn không chỉ mặt than, tình cảm cũng than nốt, IQ 180, EQ -180. Trong năm năm nay, nếu Lý Tôn tốn chút tâm tư chủ động theo đuổi Trần Thải, tuy nói tuổi tác hai người khá chênh lệch, nhưng với vẻ ngoài và gia thế của Lý Tôn, Trần Thải đã sớm nhào vào lòng Lý Tôn, hắn cũng đâu cần dùng thủ đoạn khác. Nhưng ngày thường Lý Tôn chẳng có động tĩnh gì, chỉ len lén nhìn trộm, tuy rằng bây giờ đã chiếm được Trần Thải như ý nguyện, nhưng Trần Thải lại không biết Lý Tôn thích mình. Hiện tại cậu chỉ xem hắn như người xa lạ, hơn nữa trong lòng còn chút sợ hãi và kháng cự.

“Ưm…” Có lẽ là Lý Tôn nhìn quá lâu, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt Trần Thải, cậu dần tỉnh lại, chậm rãi mở mắt.

“A!” Trần Thải vừa mở mắt đã thấy mặt than phóng đại của Lý Tôn, hoảng sợ la lên.

Lý Tôn tiếp tục mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Trần Thải.

“Tôi… Tôi…” Trần Thải bình tĩnh lại không hét nữa, lúng túng nhìn Lý Tôn, lắp ba lắp bắp nói không nên lời.

Lý Tôn đột nhiên hướng về phía trước, dán môi lên môi Trần Thải.

“A…” Trần Thải hoảng sợ lại muốn thét lên, nhưng vừa há miệng, đầu lưỡi Lý Tôn đã trực tiếp tiến vào, hành quân thần tốc.

Mặc dù nói ra sẽ không ai tin, nhưng đây là nụ hôn đầu tiên của người đàn ông độc thân hoàng kim của giới thượng lưu, điển hình cao phú soái, mọi mặt đều siêu phàm – Lý Tôn đã 30 tuổi.

Trước kia Lý Tôn cũng từng thấy người khác hôn môi, nhưng chỉ thấy cánh môi chạm nhau, cụ thể đưa đầu lưỡi vào miệng đối phương rồi hôn như thế nào thì Lý Tôn không biết.

3. Chương 3: Tiểu Thụ Bị Bẻ Cong Nhanh Chóng

Edit: Qiezi

Sau khi đầu lưỡi Lý Tôn tiến vào khoang miệng Trần Thải, trước tiên thử liếm liếm hàm trên, cảm thấy Trần Thải không có phản ứng gì, Lý Tôn dừng lại, có lẽ cảm thấy phương pháp không đúng lắm, hắn lại dùng đầu lưỡi chạm đầu lưỡi Trần Thải…

Trần Thải sững sờ há miệng để đầu lưỡi Lý Tôn tùy ý khuấy đảo trong khoang miệng mình, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sắp trừng thành lác luôn rồi.

“Nhắm mắt lại.” Lý Tôn bị Trần Thải nhìn chằm chằm cũng biết ngượng ngùng, lui ra khỏi miệng cậu, vẫn là vẻ mặt tê liệt yêu cầu.

Trần Thải lập tức nhắm mắt theo bản năng.

Mặc dù là bất đắc dĩ kết hôn với Lý Tôn, tuy rằng trong lòng vẫn thầm mến chị khóa trên, mặc dù vô cùng bất an về đêm tân hôn… Nhưng nếu Trần Thải muốn phản kháng thì đã sớm phản kháng, sẽ không đồng ý kết hôn với Lý Tôn. Thật ra Trần Thải đã buông xuôi, trong lòng đã tiếp nhận hôn nhân giữa mình và Lý Tôn. Hơn nữa Trần Thải đã 18, cho dù trước kia chưa yêu đương nhưng cũng không phải đứa trẻ cái gì cũng không biết, cậu biết lần đầu tiên chỗ phía sau nhất định sẽ rất đau, chỉ hy vọng mình ngoan ngoãn phối hợp, ít nhất có thể để Lý Tôn dịu dàng một chút.

Sau khi Trần Thải nhắm mắt lại, đầu lưỡi Lý Tôn lại chen vào khoang miệng cậu.

Dù sao cũng mài dũa trên thương trường đã lâu, Lý Tôn là một người rất kiên nhẫn, lần đầu tiên hôn môi thất bại vẫn chưa khiến hắn nổi giận, đầu lưỡi tiếp tục tìm kiếm trong miệng Trần Thải. Từ hàm trên đến hàm dưới, đầu lưỡi dọc theo khoang miệng liếm một vòng, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi bên trong chơi đùa quấn quýt…

Từ ban đầu Trần Thải đã rất hồi hộp, trong lòng rối loạn không thể tập trung tinh thần. Nhưng đầu lưỡi linh hoạt kia cứ liếm tới liếm lui trong miệng cậu, những nơi đầu lưỡi lướt qua đều tê tê dại dại, vô cùng thoải mái, tâm tình Trần Thải dần bình ổn, còn dần dần trầm mê hôn môi với Lý Tôn. Sau đó đầu lưỡi Trần Thải bị Lý Tôn quấy lấy, hút một chút rồi buông ra, đùa giỡn liên tục như thế, Trần Thải trốn cũng trốn không thoát, dứt khoát vụng về đáp lại Lý Tôn…

Lý Tôn cảm nhận Trần Thải đáp lại, lập tức càng thêm chuyên tâm hôn môi. Mặc dù phương pháp ép buộc Trần Thải kết hôn hơi quá đáng, nhưng dù sao cậu cũng là người Lý Tôn tâm tâm niệm niệm năm năm nay, hắn cũng thật sự thích cậu. Hiện tại hai người kết hôn rồi, trong lòng Lý Tôn muốn đối xử thật tốt với Trần Thải. Nhưng từ bé Lý Tôn đã là mặt than, nếu bảo Lý Tôn nói thích Trần Thải năm năm đúng là chuyện không thể nào, Lý Tôn cũng không thể chờ đến khi Trần Thải có tình cảm với mình rồi mới lên giường. Khát vọng năm năm, bây giờ không đẩy ngã cậu, vẫn nhẫn nhịn tiến hành từ từ đã thể hiện rõ Lý Tôn đã đối xử rất tốt với Trần Thải rồi.

Trần Thải cảm thấy trong miệng mình đều là hơi thở của Lý Tôn, đầu lưỡi hai người quấn quýt chặt chẽ, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra khóe môi. Sau khi trải qua nụ hôn đầu tiên thất bại, hiện tại hai người đã chìm đắm trong nụ hôn quên cả trời đất.

“Ô ô…” Nhưng dù sao đây vẫn là nụ hôn đầu tiên, Lý Tôn vẫn ổn, bình thường hay rèn luyện thân thể, hơi thở dài, kiên trì lâu. Nhưng Trần Thải người nhỏ gầy yếu, nhìn qua chính là loại thư sinh nho nhã yếu đuối, chỉ hôn một lúc đã cảm thấy chết ngộp, bắt đầu nức nở lắc đầu muốn Lý Tôn buông ra.

Đương nhiên Lý Tôn vẫn chưa hôn đủ, nhưng không muốn làm khó Trần Thải nên đành buông tha miệng nhỏ, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh.

“A ha… A ha…” Trần Thải thở mạnh, bộ ngực bằng phẳng phập phồng, khuôn mặt cũng ửng hồng, không biết là bị Lý Tôn hôn hay là hô hấp khó khăn.

Trên mặt Lý Tôn vẫn không có chút biểu cảm nào, nhưng trong mắt lại lóe lên ý cười cực nhạt, chẳng qua Trần Thải đang thở dốc nên không chú ý biến hóa rất nhỏ này. Lý Tôn nghiêng người ngồi bên cạnh Trần Thải, cúi đầu vươn tay cởi nút thắt dây lưng áo choàng tắm.

“Không…” Trần Thải khẩn trương đè tay Lý Tôn, mà khi Lý Tôn trưng khuôn mặt tê liệt hờ hững nhìn thoáng qua, Trần Thải lập tức ngoan ngoãn buông tay.

Lý Tôn kéo dây lưng, mở áo choàng ra hai bên, thân thể Trần Thải lõa lồ dưới tầm mắt hắn.

Đối với một người đàn ông mà nói, dáng người Trần Thải không có gì để nhìn, muốn cơ ngực không có cơ ngực, muốn cơ bụng không có cơ bụng, toàn thân đều bằng phẳng. Thế nhưng làm một tiểu thụ, Trần Thải eo nhỏ mảnh mai, bụng bằng phẳng, hai chân thon dài, còn có da thịt trắng nõn mềm mại, tuyệt đối có thể khiến mỗi một tiểu công đều huyết mạch sôi trào, dục vọng tăng vọt. Lý Tôn cũng rất hài lòng, hai mắt không ngừng tuần tra trên thân thể trần trụi của cậu.

“Lý… Lý Tôn… Đừng nhìn…” Trần Thải cảm thấy hai gò má nóng bừng, không cần soi gương cũng biết chắc là đỏ đến độ nhỏ ra máu. Hơn nữa không chỉ mặt nóng, ngay cả thân thể cũng bốc cháy, trong lòng càng hầm hập như có đốm lửa nhỏ càng cháy càng hăng.

Trần Thải không khỏi buồn bực, không phải mình đang thầm mến chị khóa trên sao? Không phải mình thẳng sao? Nhưng tại sao vừa bị Lý Tôn hôn đến ý loạn tình mê, bây giờ chỉ bị hắn nhìn mấy cái, thân thể đã nổi lên phản ứng lớn như vậy!? Nhưng buồn bực thì buồn bực, Trần Thải vẫn nhanh chóng giơ tay che người lại, nếu tiếp tục bị Lý Tôn nhìn tiếp, cái thứ phía dưới sẽ cứng lên mất thôi!

4. Chương 4: Động Lòng

Edit: Qiezi

“Gọi tôi là Tôn.” Lý Tôn cúi đầu hừ một tiếng, kéo cánh tay đang che người Trần Thải ra, sau đó cúi đầu về phía trước, môi dán lên ngực Trần Thải, Lý Tôn lập tức hé miệng ngậm một đầu vú.

Trước khi Lý Tôn kết hôn với Trần Thải, không có kinh nghiệm hôn môi càng không có kinh nghiệm trên giường nên hắn cố ý xem một vài phim pỏn. Thứ nhất là hắn không muốn mất mặt trong đêm tân hôn, thứ hai là cũng muốn cho Trần Thải ấn tượng lần đầu tiên tốt đẹp, dù sao lần đầu tiên này sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng của hai người sau này. Rất nhiều phim pỏn đều có cảnh liếm mút đầu vú, hơn nữa khi Lý Tôn quan sát thân thể Trần Thải, thấy viên đậu hồng hồng nhô ra trên lồng ngực trắng nõn, tròn tròn mịn mịn vô cùng mê người, Lý Tôn dứt khoát ngậm vào miệng, sau đó dùng lưỡi khẽ liếm.

“Tôn! A!” Khi đầu lưỡi lướt qua đầu vú, Trần Thải cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua ngực mình, lập tức hét lên.

“Sao vậy?” Lý Tôn nhả đầu vú ra, ngẩng đầu nhìn cậu đầy khó hiểu.

“Không… Không có gì.” Trần Thải đỏ mặt lắc đầu, cũng không thể nói với Lý Tôn là mình bị liếm đầu vú thoải mái muốn chết. Trước đó Trần Thải còn cảm thấy mình thẳng, nhưng đêm nay lại bị Lý Tôn hôn đến mụ mị, sau đó bị hắn nhìn cơ thể đến mức có phản ứng, bây giờ bị liếm vú sướng thét lên, lúc này Trần Thải mới phát hiện mình không chỉ cong, hơn nữa thân thể còn rất mẫn cảm, đương nhiên, nói dễ nghe là mẫn cảm, nói trắng ra là Trần Thải cảm thấy mình cực kỳ dâm đãng, đừng nói bị Lý Tôn chạm vào, chỉ bị hắn nhìn cơ thể đã có phản ứng, đây không phải là dâm đãng thì là gì.

“À.” Lý Tôn không nhìn ra có gì khác thường, sau khi thờ ơ lên tiếng lại cúi đầu ngậm đầu vú Trần Thải, tiếp tục ‘công tác’ trước đó.

Lý Tôn dùng đầu lưỡi không ngừng liếm đầu vú, cũng cảm thấy viên thịt be bé trong miệng mình càng lúc càng lớn. Để chứng thực suy nghĩ của mình, Lý Tôn còn cố ý nhả đầu vú ra nhìn một chút, phát hiện nó quả thật đã lớn hơn ban đầu rất nhiều, màu sắc từ phấn hồng biến thành đỏ tươi. Bên trên còn dính đầy nước bọt của Lý Tôn, ẩm ướt lấp lánh càng thêm đỏ hồng dụ người. Lý Tôn càng nhìn càng thích, lại nhanh chóng ngậm vào liếm mút.

“Tôn… Tôn… A a…” Trần Thải cảm thấy trước ngực mình vừa ngứa vừa ngột, sắp sướng muốn chết. Khi Lý Tôn khẽ liếm, đầu vú hơi ngưa ngứa; khi Lý Tôn cắn cắn day day, đầu vú tê tê. Hai loại cảm xúc không ngừng luân phiên, Trần Thải sướng đến mức ưỡn ngực hướng đầu vú vào miệng Lý Tôn, muốn chiếm được càng nhiều sung sướng hơn.

Lý Tôn cũng không phải ngốc, không thể nào ngay cả tiếng rên rỉ của Trần Thải cũng không hiểu. Đối với phản ứng của Trần Thải, Lý Tôn cũng không nghĩ có bao nhiêu dâm đãng, trái lại hắn rất thích Trần Thải nhiệt tình như thể, cảm giác mình thật sự đã tìm được bảo bối, may là ban đầu vừa thấy Trần Thải đã yêu, may mà làm chút thủ đoạn để Trần Thải kết hôn với mình. Bởi vì Lý Tôn biết mình mặt than, cũng biết bản thân khô khan, thật ra Lý Tôn cũng muốn dịu dàng cười nói với Trần Thải nhưng lại không làm được, tuy nhiên bây giờ hắn lại cảm thấy mình và Trần Thải nhiệt tình là bổ sung cho nhau, nên Lý Tôn cho rằng mình và Trần Thải là một đôi vô cùng hoàn mỹ.

Tiếng rên rỉ càng lúc càng cao của Trần Thải kích thích Lý Tôn hưng phấn tăng vọt, miệng ngậm đầu vú dùng sức liếm mút còn không ngừng phát ra âm thanh chụt chụt.

“A a… Tôn… Thật thoải mái… Hức hức…” Dù sao đây cũng là lần đầu tiên thân thể được người yêu thương, cậu không chịu được sung sướng mãnh liệt mà bật khóc, tiếng rên rỉ đứt quãng xen lẫn âm thanh nức nở.

“Đừng khóc.” Lý Tôn nghe thấy tiếng khóc nên ngẩng đầu, hôn lên khóe mắt đẫm nước của cậu.

“Tôn…” Trần Thải ngây người, nước mắt rưng rưng nhìn Lý Tôn. Thật ra giọng Lý Tôn cũng không quá ôn nhu, trên mặt vẫn là biểu cảm tê liệt, nhưng trái tim Trần Thải thoáng mềm nhũn, đột nhiên cảm thấy hôn nhân bất đắc dĩ này cũng… Không tệ lắm.

“Có phải sưng lên rồi không!?” Lý Tôn thấy Trần Thải ngừng khóc, lại cúi đầu nhìn đầu vú bị mình mút mát, có lẽ lúc nãy mút mạnh quá, bây giờ đầu vú vừa đỏ vừa sưng, lớn gấp đôi bên kia. Lý Tôn đau lòng vươn tay khẽ chạm một cái.

“A…” Đầu vú rất mẫn cảm, bị Lý Tôn chạm một cái, Trần Thải lại không kiềm được ngâm khẽ.

Lý Tôn vẫn có thể phân rõ tiếng rên rỉ và tiếng kêu đau, nghe phản ứng của cậu, hắn không nói gì nữa, cúi xuống liếm láp đầu vú bên kia.

Lúc này đây Lý Tôn dịu dàng rất nhiều, vẫn làm Trần Thải thoải mái kêu tới kêu lui, dùng sức đỉnh đỉnh đầu vú cọ cọ trên môi Lý Tôn. Sau đó Trần Thải kêu khàn cả giọng, thân thể nhũn thành vũng bùn, nhưng thứ dưới hàng lại vươn cao thẳng tắp!

5. Chương 5: Cắn

Edit: Qiezi

Khi Lý Tôn ngẩng đầu khỏi ngực Trần Thải, thấy hai mắt cậu ầng ậc nước, khẽ nhếch môi không ngừng thở gấp, hai viên đậu đỏ đứng thẳng trên lồng ngực trắng nõn, bên trên dính đầy nước bọt, xuống chút nữa nhìn dương vật cao ngất giữa háng… Lý Tôn không nhịn được nữa, lập tức thẳng lưng cởi áo choàng tắm vứt sang một bên.

Lý Tôn toàn thân trần trụi đứng trước mặt Trần Thải.

Sau đó… Trần Thải mặc cảm.

A a a! Lý Tôn không chỉ đẹp trai, ngay cả dáng người cũng rất hoàn hảo! Cơ ngực, cơ bụng, cơ đùi… Nhiều một phần quá mức cường tráng, thiếu một phần có vẻ gầy yếu, tỉ lệ vóc dáng có thể nói là hoàn mỹ! Hơn nữa… Trần Thải cúi đầu nhìn mình rồi lại ngẩng đầu nhìn vật giữa hai chân Lý Tôn, cùng là đàn ông, vì sao độ dài cùng phẩm chất lại kém nhiều như vậy! Nhất định là vì mình còn quá nhỏ chưa phát triển hết, đợi đến khi mình 30 tuổi tuyệt đối sẽ dài hơn thô hơn Lý Tôn! Trần Thải âm thầm an ủi bản thân.

“Trần Thải.” Lý Tôn thân thể trần truồng đi tới trước mặt Trần Thải đang ngớ ra, dễ dàng tuột áo choàng tắm đã sớm mở rộng trên người cậu.

Lý Tôn từ từ ngã xuống giường, đè lên người Trần Thải.

“A…” Trần Thải bị Lý Tôn đặt dưới thân, hai thân thể hôi hổi dán chặt, cậu hơi bất an giật giật.

“Ưm…” Trần Thải khẽ động, ma sát thân thể trướng đầy dục vọng của Lý Tôn. Hắn khó chịu kêu lên một tiếng đau đớn.

Trần Thải lập tức nằm im, mở to mắt cẩn thận nhìn sắc mặt Lý Tôn, nhưng Lý Tôn mặt liệt rất khó nhìn ra hỉ nộ ái ố.

Lý Tôn cúi đầu hôn môi Trần Thải, cậu ngoan ngoãn hé miệng để Lý Tôn vươn lưỡi vào miệng. Mọi việc đều là một hồi bỡ ngỡ, hai hồi thành thục, huống chi bây giờ đã là nụ hôn thứ ba của họ. Lý Tôn liếm lộng xung quanh Trần Thải, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại cố hút vào…

Trần Thải lại mau chóng bị Lý Tôn hôn đến mơ màng, nhắm mắt hưởng thụ đôi môi triền miên.

Lý Tôn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Trần Thải, trong lòng thật sự thích tới điên, hôn một lát mới rời khỏi môi Trần Thải, dọc theo thân thể một đường hôn xuống hạ thân. Trần Thải da thịt trắng trắng mềm mềm, mút một chút sẽ để lại dấu đỏ nhợt nhạt. Lý Tôn cũng không nỡ mút mạnh, cánh môi cọ xát qua lại, thỉnh thoảng vươn lưỡi khẽ liếm một cái, để lại chút nước bọt trên người cậu.

“Tôn… Tôn…” Trần Thải nhắm nghiền không ngừng lẩm bẩm, vừa nãy chỉ có đầu vú bị hút rất thoải mái, bây giờ cả người đều cảm thấy tê tê dại dại, thoải mái đến mức đầu ngón chân cũng co quắp, cong lưng để thân thể càng sát cánh môi Lý Tôn.

Lý Tôn hôn hôn, môi dần xê dịch đến giữa hai chân Trần Thải. Hắn ngẩng đầu, say sưa ngắm nhìn dương vật cao ngất.

Nói thật, kích cỡ của Trần Thải rất bình thường, ngay cả lông bao quanh dương vật cũng thưa thớt, màu sắc không đỏ sẫm hay đỏ tím như đàn ông bình thường mà là màu hồng nhạt. Nhưng Lý Tôn lại cho rằng dương vật của cậu non non nớt nớt, vừa sạch vừa đẹp, không nhịn được muốn hôn một cái. Lý Tôn quả thật làm như vậy, cúi đầu khẽ hôn đỉnh dương vật.

“A!” Trần Thải đột nhiên bật dậy.

“Sao vậy!?” Lý Tôn ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Trần Thải.

“Tôi… Tôi… Tôi… Chỗ đó… Bẩn…” Trần Thải đỏ mặt, lắp bắp nửa ngày mới thốt được một câu.

Lý Tôn không đáp lời, cúi đầu há miệng ngậm dương vật vào miệng.

“A a! Không được… Không được… Mau phun ra… Ưm… Thật thoải mái.” Trần Thải vừa la vừa hoảng hốt vươn tay muốn đẩy đầu Lý Tôn, nhưng lại bị Lý Tôn nắm chặt hai tay đặt bên người. Sau đó Lý Tôn ngậm dương vật phun ra nuốt vào, cảm giác sảng khoái nhanh chóng làm cậu từ tiếng thét chói tai thành rên rỉ mềm nhũn.

Lý Tôn nghe giọng Trần Thải thay đổi, biết cậu thoải mái thì càng chuyên tâm khẩu giao. Tuy nói trước đây chưa từng làm loại chuyện này, nhưng hai người đều là đàn ông, đương nhiên Lý Tôn biết nên làm thế nào để Trần Thải sung sướng hơn. Miệng bao chặt dương vật nhanh chóng phun nuốt, lúc lướt qua đỉnh thì hút một hơi, đầu lưỡi liếm liếm lỗ sáo tràn tinh dịch…

“Tôn… Tôn… Đừng hút đừng hút… Hức hức… Muốn bắn…” Trên mặt Trần Thải đầy nước mắt, tay bị Lý Tôn nắm không rút ra được nên đành lắc lắc mông muốn Lý Tôn nhả dương vật ra. Cũng không thể trách cậu muốn bắn nhanh như thế, chủ yếu là vì thân thể quá nhạy cảm, lại là trải nghiệm lần đầu, hơn nữa Lý Tôn còn đổi phương pháp muốn cậu sung sướng, Trần Thải sao có thể kiên trì.

Lý Tôn nghe Trần Thải khóc lóc cầu xin nhưng không nhả ra, trái lại phun ra nuốt vào nhanh hơn, hút càng lúc càng mạnh…

Trần Thải không nhịn được nữa, nức nở bắn trong miệng Lý Tôn.

6. Chương 6: Tiến Vào

Edit: Qiezi

Lý Tôn nuốt xuống tinh dịch bắn trong miệng mình, cũng không thấy tanh tưởi gì, chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy hương vị của Trần Thải. Thậm chí Lý Tôn còn chưa thỏa mãn lại ngậm lấy hút hai cái.

“Hức hức…” Trần Thải vẫn chưa hoàn hồn trong cao trào khóc thút thít, vành mắt hồng hồng, thân thể thon gầy co rút.

“Đừng khóc.” Lý Tôn đứng lên, ôm Trần Thải đang nức nở vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Có lẽ đây là câu duy nhất Lý Tôn có thế nghĩ ra để dỗ dành.

“Dạ.” Trần Thải ngoan ngoãn dạ một tiếng, thân thể chủ động tựa sát vào lòng Lý Tôn. Tuy rằng cậu vẫn không rõ tại sao Lý Tôn muốn kết hôn với mình, tuy rằng hắn mặt than lại ít nói, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được Lý Tôn tốt với mình vô cùng.

Lý Tôn ôm Trần Thải một lúc, chờ tâm tình cậu ổn định lại mới đặt cậu xuống giường.

Lý Tôn nửa quỳ giữa hai chân Trần Thải, dạng đôi chân dài ra hai bên.

Trần Thải đương nhiên biết tiếp theo hai người sẽ làm cái gì, khẽ cắn môi. Tuy trong lòng cậu có hơi lo lắng cùng sợ hãi nhưng vẫn không khép chân, hiện tại cậu đã có chút tự nguyện giao chính mình cho Lý Tôn.

Ánh mắt Lý Tôn lập tức bị lỗ nhỏ bịt kín kia hấp dẫn. Trần Thải không chỉ có phía trước non nớt, ngay cả miệng thịt phía sau cũng là màu sắc như thế, thoạt nhìn rất ngon miệng, xung quanh bị một vòng nếp uốn bao bọc, đường vân tinh tế lộ ra bên ngoài. Có lẽ vì khẩn trương, hô hấp của cậu vô cùng gấp gáp, ngay cả Lý Tôn cũng có thể nghe được tiếng thở hổn hển ấy, mà lỗ nhỏ bị bịt kín thỉnh thoảng sẽ mấp máy hé mở, động thịt sâu thẳm khiến Lý Tôn hận không thể đâm dương vật đã cứng đến đau đớn của mình vào trong, cảm nhận căng chặt cùng ấm áp trong thân thể cậu.

Nhưng dù sao Lý Tôn cũng đã sớm học qua, biết mình không thể quá gấp gáp. Hắn mở tủ đầu giường lấy ra một bình bôi trơn, vặn nắp quệt một ít lên ngón tay.

Lý Tôn đưa ngón tay dính dịch bôi trơn cẩn thận đến gần hậu môn Trần Thải.

“A!” Cảm giác lạnh lẽo khiến Trần Thải co rúm người.

“Hử?!” Lý Tôn ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn Trần Thải.

“Hơi lạnh, không… Không sao.” Trần Thải vội lắc đầu, để chứng minh mình thật sự không có chuyện gì, cậu còn mở chân ra, lúc tỉnh táo lại mới ý thực hành vi của mình như đang chủ động quyến rũ Lý Tôn, cậu xấu hổ đỏ bừng, ngay cả trên làn da trắng nõn cũng nổi một tầng hồng nhạt, ánh mắt lơ đãng không dám nhìn Lý Tôn nữa.

Sau khi Lý Tôn xác nhận Trần Thải không có việc gì liền bắt đầu giúp cậu mở rộng cửa sau. Đầu tiên là bôi một ít dịch bôi trơn lên miệng lỗ, sau đó ngón tay chậm rãi xoa nắn, lỗ nhỏ bịt kín dần dần mềm mại, đầu ngón tay khẽ đâm vào phía trước đã dễ dàng tiến vào hậu môn. Lý Tôn chuyển động ngón tay, bôi loạn dịch trên thành ruột, từng bước từng bước đỉnh sâu trong lỗ nhỏ, toàn bộ quá trình Lý Tôn đều vô cùng dịu dàng cẩn thận.

“Tôn… Tôn… A ha…” Lần đầu tiên bị xâm nhập, Trần Thải lại hoàn toàn không cảm thấy đau đớn như trong dự đoán. Ngón tay dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi cắm vào hậu môn, ngón tay ma sát thành ruột khiến cậu cảm thấy hơi ngứa, nhưng theo hậu môn bị mở rộng, ngón tay ma sát dần nhanh hơn, bên trong cũng càng ngày càng ngứa. Tiếp tục như vậy, Trần Thải cảm thấy ngón tay Lý Tôn như con rắn nhỏ chui tới chui lui trong mông mình, đông ma một chút, tây sát một chút, không ngừng khuấy đảo xung quanh. Trần Thải lắc mông muốn tránh né ngón tay Lý Tôn, nhưng lại cảm thấy ngứa ngứa nhột nhột rất thoải mái, thật sự thoải mái hơn bị Lý Tôn hút dương vật nhiều.

Lý Tôn cảm thấy trong hậu môn Trần Thải đã hoàn toàn ướt, cũng không biết là tác dụng của dịch bôi trơn hay cậu phân bố dịch ruột, bên trong vừa trơn vừa dính, mềm mại, ấm áp, thành ruột như tơ siết chặt ngón tay Lý Tôn. Hơn nữa tiếng rên rỉ ngọt lịm và dáng vẻ lắc mông phóng đãng của Trần Thải, dù Lý Tôn là thánh nhân cũng không nhịn được, nhanh chóng rút tay ra, điều chỉnh tư thế đặt dương vật ở miệng huyệt, ‘phụt’ một tiếng đâm vào.

“A!” Vì muốn Trần Thải có ‘lần đầu tiên’ tốt đẹp, tuy Lý Tôn đã sớm ‘đạn đã lên nòng’ nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn kiềm chế. Nhưng bây giờ thật sự không nhịn được, hơn nữa cửa sau Trần Thải ướt như vậy, Lý Tôn cũng biết đã mở rộng đủ rồi, nhưng lại quên mất kích cỡ dương vật và ngón tay rất khác nhau, bỗng nhiên đâm mạnh vào làm Trần Thải hét lên đau đớn, ngay cả gương mặt đỏ bừng đều trở nên trắng bệch.

“Ưm…” Kỳ thật Lý Tôn còn khó chịu hơn Trần Thải, dương vật mới vừa đâm vào đã bị thít chặt, Trần Thải vì đau đớn mà co rút hậu môn, hậu môn ngậm chặt dương vật, Lý Tôn bị nghẹn đến nhói đau, thậm chí ngay cả khuôn mặt luôn lạnh lùng cũng lộ ra đau đớn.

7. Chương 7: Dài Quá Thô Quá

Edit: Qiezi

“Tôi… Tôi không sao.” Trần Thải nhìn thấy Lý Tôn biến sắc, vội vàng giật giật người muốn dương vật cắm vào. Nhưng càng động càng đau, đau đến mức Trần Thải toát mồ hôi lạnh trên trán, nói chuyện cũng lắp bắp, môi run run.

“Đừng lộn xộn!” Lý Tôn gầm nhẹ một tiếng, hai tay đè lên người Trần Thải. Lý Tôn cảm thấy như mình đang lâm vào nước sôi lửa bỏng, dương vật trướng đau, muốn đâm vào thân thể Trần Thải hung hăng phát tiết, nhưng lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Bị Lý Tôn gầm một tiếng, Trần Thải lập tức nghe lời không nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm trên giường cẩn thận nhìn Lý Tôn.

Lý Tôn cũng rất khó chịu, cảm xúc đau đớn trên mặt than cũng càng thêm rõ ràng, mày nhíu thành bánh quai chèo, môi mím chặt. Nhưng dù vậy Lý Tôn vẫn cố chịu đựng, không nỡ để Trần Thải phải chịu nửa điểm ấm ức.

“Tôi… Tôi không đau.” Một lát sau, Trần Thải cảm thấy cơn đau giảm bớt, vội vàng nhỏ giọng nói một câu. Trần Thải thấy Lý Tôn cố nén dục vọng vì mình, sao có thể không cảm động. Nếu không phải Trần Thải nghĩ trước đó hai người vốn không quen biết, có lẽ bây giờ cậu sẽ hoài nghi có khi nào Lý Tôn thích mình nên mới kết hôn không, bằng không tại sao đối xử tốt với mình như vậy.

Lý Tôn nhìn chằm chằm Trần Thải, dường như đang xác định cậu có thật sự ổn không.

“Thật sự không đau.” Trần Thải lắc đầu nguầy nguậy.

Lý Tôn thấy sắc mặt Trần Thải thật sự tốt hơn trước đó, lúc này mới tiếp tục chầm chậm đưa dương vật vào lỗ nhỏ. Động tác của Lý Tôn vô cùng ôn nhu cẩn thận, vừa đỉnh sâu vừa quan sát sắc mặt Trần Thải, phòng ngừa cậu khó chịu thì sẽ lập tức dừng lại.

Lúc này đây Trần Thải không cảm thấy quá đau đớn như ban đầu, nhưng dù còn chút đau đớn, thấy Lý Tôn đối tốt với mình như thế, Trần Thải cũng lặng lẽ nhẫn nhịn.

Cuối cùng dương vật hoàn toàn tiến vào hậu môn, hai người hợp làm một không một chút kẽ hở.

“Tôn…” Trần Thải cảm thấy thân thể mình bị Lý Tôn nhét đầy, cảm thấy bị người đàn ông này chiếm lấy hoàn toàn nhưng trong lòng lại không có chút uất ức hay không cam lòng nào. Mặc dù đối với Trần Thải mà nói, đây là một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ, mặc dù đây chỉ là đêm đầu tiên của hai người, nhưng dường như đã có một số việc khác trước. Trần Thải ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai của Lý Tôn, gọi một tiếng tràn ngập tình cảm.

“Trần Thải, tôi…” Giờ khắc này, Lý Tôn rất muốn giãi bày tình cảm nhiều năm của mình, nhưng lời đến bên môi lại không thể thốt ra, cuối cùng chỉ cúi đầu hôn lên trán Trần Thải.

Nhưng hai người cũng không thể cứ thâm tình nhìn nhau, thứ bên dưới của Lý Tôn vẫn rất khó chịu, tiến vào hậu môn vừa mềm vừa ấm, hắn thật sự không thể nhịn nữa, e rằng nếu tiếp tục như vậy sẽ nghẹn chết. Lý Tôn nhìn Trần Thải đã ổn định, thẳng lưng dùng dương vật chậm rãi đâm thọc hậu môn.

Thật ra hậu môn đã được ngón tay của Lý Tôn khuếch trương, chỉ là dương vật bỗng nhiên đi vào, Trần Thải chưa chuẩn bị tâm lý nên mới đau như thế. Nhưng bây giờ đã thích ứng, nên Lý Tôn đâm vài cái, cơn sảng khoái lại trở về thân thể Trần Thải.

“Tôn… Tôn… Thoải mái quá.” Không quá lâu, Trần Thải lại bắt đầu rên rỉ đứt quãng, thư thái đến mức còn chủ động chổng mông hùa theo Lý Tôn.

Lý Tôn vốn đã không nhịn được, Trần Thải vừa chủ động, lập tức khiến Lý Tôn tăng nhanh tốc độ đâm rút, lực đạo cũng càng ngày càng mạnh, tiếng bạch bạch vang dội trong căn phòng tràn ngập xuân sắc.

“A a… Trong mông sướng muốn chết… Tôn… Tôn… Dương vật lớn… Dài quá thô quá… Phía sau bị chơi thật sướng…” Trần Thải cảm thấy cái thứ vừa dài vừa thô trong mông mình lại thay đổi phương pháp đâm thọc, lúc đâm vào rút ra sẽ ma sát qua chỗ nào đó, trong mông bị cọ hầm hập, cảm giác ngưa ngứa khiến cả người sướng mê tơi. Trần Thải cũng không ra vẻ xấu hổ, bị Lý Tôn chơi đến sung sướng kêu lên cảm nhận thành thật của mình, nhưng rầm rì nửa ngày vẫn không nghĩ ra nên hình dung như thế nào về đồ vật khiến mình sướng lên tiên. Sau đó lại bị Lý Tôn tàn nhẫn thọc vài cái, Trần Thải cảm thấy đồ vật cắm trong mông mình cứng rắn như cây gậy, không chút do dự bật ra những tiếng khoái lạc.

Hậu môn của Trần Thải càng chơi càng ướt, càng cọ càng trơn, dương vật càng thêm dễ dàng xỏ xuyên trong hậu môn, liên tục đâm vào rút ra, Lý Tôn hận không thể trực tiếp đâm xuyên thân thể Trần Thải. Nhưng khi Lý Tôn đang chơi đến hăng say, một tiếng ‘dài quá thô quá’ của Trần Thải lại làm Lý Tôn đột ngột dừng lại, sau đó lại là không ngừng đâm thọc điên cuồng.

8. Chương 8: Chiếm Hữu

Edit: Qiezi

“A a… Dương vật lớn dùng lực một chút… Hức hức… Không chịu nổi… Thoải mái muốn chết… Tôn… Tôn…” Trần Thải bị Lý Tôn chơi đến vừa khóc vừa la rát họng, hai chân dài bị banh rộng hết mức, thẳng lưng nâng mông chủ động dùng hậu môn phun ra nuốt vào dương vật thô dài.

Dựa theo bình thường mà nói, dáng vẻ phóng đãng của Trần Thải không giống người lần đầu tiên làm tình, thân thể mẫn cảm giống như bị người khác dạy dỗ rất nhiều lần. Thế nhưng từ lần đầu tiên hai người gặp mặt đến khi kết hôn, tuy rằng trong mấy năm này Lý Tôn chưa bao giờ chính thức xuất hiện trước mặt Trần Thải nhưng đối với nhất cử nhất động của cậu rõ như lòng bàn tay. Trần Thải có từng yêu đương, quen bạn trai bạn gái hay không, Lý Tôn biết rất rõ, đương nhiên chuyện thầm mến thì Lý Tôn không thể biết được. Nhưng cũng may mấy năm nay Trần Thải chưa từng yêu đương, bằng không nhất định sẽ bị Lý Tôn phá hủy, giống như Lý Tôn dùng thủ đoạn ép Trần Thải lấy mình.

Lý Tôn xác định đây là ‘lần đầu tiên’ của Trần Thải, hơn nữa cũng tin tưởng đời này cậu chỉ thuộc về mình. Hơn nữa hai người một người trầm lắng một người nhiệt tình tạo thành bổ sung hoàn mỹ, cho nên Trần Thải càng dâm đãng Lý Tôn càng thích. Lý Tôn thích nghe Trần Thải phát ra những tiếng phóng túng, Lý Tôn thích nhìn Trần Thải bị chơi bật khóc, hơn nữa Lý Tôn cũng bị Trần Thải kích thích càng lúc càng hưng phấn. Một người dùng hết sức lực đâm mạnh vào, một người hút chặt không buông ra, dáng vẻ điên cuồng này nào phải đêm tân hôn lần đầu làm tình, nó giống như phát tiết khát vọng tận xương tủy đối với người yêu đã nhiều năm xa cách.

“Tôn… Tôn, chờ… chờ!” Hai người đang tận hứng, không biết tại sao Trần Thải lại đột nhiên hét lên bảo Lý Tôn dừng lại.

Đừng nói Trần Thải la thất thanh, Lý Tôn nghĩ cho dù bây giờ có người chỉa súng vào đầu hắn cũng không dừng được, cho nên Lý Tôn làm như không nghe thấy tiếng la của cậu, dương vật tiếp tục chơi đùa hậu môn.

“Hức hức… Em không nhịn được… Muốn bắn… A” Thì ra Trần Thải muốn bắn nên mới bảo Lý Tôn dừng lại. Lúc nãy cậu được hắn khẩu giao đã bắn một lần, bây giờ lại tiếp tục bắn, hơn nữa trong lúc cậu bắn thì vẫn bị Lý Tôn va đập điên cuồng khiến cậu vừa khóc vừa hướng dương vật ra phía ngoài phun tinh dịch, màu trắng lấm tấm văng tung tóe cả người, Trần Thải thoải mái đến mức cả người không ngừng co quắp.

Lý Tôn thấy Trần Thải đã khóc không thở ra hơi, tốc độ đâm rút mới dần dần chậm lại. Hắn thích cậu năm năm, nghĩ về cậu năm năm, khát vọng cậu năm năm, thật sự hận không thể để tối nay bù lại năm năm đơn phương kia. Lý Tôn biết Trần Thải bắn hai lần nhất định rất mệt, nhìn thân thể mảnh mai dưới thân, Lý Tôn cũng rất đau lòng, nhưng không thể rút dương vật khỏi nơi ấm áp kia. Huống chi cậu bé của hắn vẫn cứng rắn như sắt, không muốn bắn chút nào. Đối với Trần Thải, Lý Tôn làm gì cũng cảm thấy không đủ.

Song thân thể Trần Thải cũng thật sự mẫn cảm, sau khi bắn xong phía trước nhũn xuống, nhưng hậu môn phía sau vẫn bị Lý Tôn đùa nghịch, cảm giác sảng khoái khiến phía trước dần ngẩng đầu, thân thể lại một lần nữa lâm vào dục vọng.

Lý Tôn rất khát khao Trần Thải, nhưng cũng luyến tiếc để cậu chịu khổ. Hắn cầm gối đầu lót dưới eo Trần Thải, giúp cậu nâng mông, bản thân cũng chơi thoải mái. Vì chăm sóc Trần Thải, lúc này đây Lý Tôn chuyển động trong hậu môn cũng không còn mưa rền gió dữ như trước, nhưng đỉnh rất sâu, dương vật chầm chậm tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, cho đến khi đôi bên không còn kẽ hở. Tuy rằng không sung sướng mãnh liệt nhưng loại cảm giác chiếm hữu Trần Thải sâu sắc cũng làm Lý Tôn thỏa mãn không gì sánh được.

“Tôn… Tôn…” Trần Thải đã khàn giọng nhưng vẫn không nhịn được gọi tên Lý Tôn. Bất luận là thân thể kết hợp hay là Lý Tôn đối tốt với mình, trong lòng cậu đã thật sự xem hắn là chồng mình.

Trần Thải lại một lần nữa bị Lý Tôn phịch đến bắn tinh. Mặc dù Lý Tôn vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng biết Trần Thải không chống đỡ nổi nữa, cả đêm bắn ba lần đã là cực hạn, thêm một lần nữa sợ rằng thân thể cậu sẽ xảy ra vấn đề. Lý Tôn cố gắng đâm mạnh vài cái vào lỗ nhỏ của cậu rồi cùng bắn ra.

“Tôn… Không… Không được bắn vào… Nóng quá…” Tinh dịch nóng hổi tiến vào thân thể, Trần Thải như bị đốt cháy khóc lóc cầu xin, nhưng Lý Tôn lại cứng rắn, bắn vào trong không chừa một giọt. Hắn muốn hoàn toàn chiếm giữ Trần Thải, muốn cậu tiếp thu tất cả của hắn.

9. Chương 9: Dịu Dàng

Edit: Qiezi

Sau cơn dục vọng mãnh liệt, đầu óc Trần Thải choáng váng, tứ chi bủn rủn vô lực, thậm chí cả sức cử động tay cũng không có, hai mắt thất thần nhìn trần nhà, thân thể dang thành hình chữ đại, mệt mỏi nằm trên giường.

Lý Tôn cẩn thận lui khỏi người Trần Thải, lau sơ chất bẩn trên thân thể hai người rồi bế Trần Thải vào phòng tắm.

Vào phòng tắm, Lý Tôn vốn định để Trần Thải đứng trên sàn nhà, nhưng hai chân cậu mềm nhũn không đứng được, Lý Tôn không thể làm gì khác hơn là nửa ôm để cậu tựa vào người mình.

Lý Tôn vặn vòi nước, lấy tay thử độ ấm rồi mới giúp Trần Thải tắm rửa.

Trần Thải cũng rất mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền tựa đầu trên vai Lý Tôn, an tĩnh vùi mặt vào ngực hắn.

Trần Thải ngoan ngoãn làm Lý Tôm tắm rửa cho cậu rất thuận lợi, tinh dịch dính trên người nhanh chóng bị rửa trôi, chỉ còn lại tinh dịch trong hậu môn Trần Thải cần lấy ra.

Mặc dù lúc ân ái Lý Tôn muốn Trần Thải tiếp nhận toàn bộ mình, bắn tất cả tinh dịch vào hậu môn cậu, nhưng Lý Tôn cũng biết nếu không rửa sạch, Trần Thải sẽ đổ bệnh. Lý Tôn gỡ vòi sen xuống, chuẩn bị dùng nước ấm pha loãng tinh dịch rồi dùng tay dẫn ra ngoài.

“Đau…” Nhưng khi ngón tay Lý Tôn vừa đụng tới miệng động, Trần Thải vẫn luôn yên lặng đột nhiên hừ một tiếng.

Lý Tôn hơi dừng lại nhưng không biết Trần Thải đau chỗ nào, ngón tay lại tiếp tục thăm dò vào trong, Trần Thải lập tức la đau.

“Nhịn một chút, sẽ ổn thôi.” Hiện tại Lý Tôn biết phía sau của cậu rất đau, suy đoán có lẽ lúc nãy ân ái mình đâm chọc quá nhanh quá mạnh, lực lại lớn mới làm miệng hậu môn sưng lên. Trong lòng Lý Tôn vô cùng áy náy, quay đầu hôn một cái lên gương mặt đẫm nước kia, môi dán sát tai khẽ khàng trấn an.

Có lẽ Lý Tôn trấn an có tác dụng, lần thứ hai ngón tay đụng tới miệng động thì Trần Thải vẫn chưa la đau. Lý Tôn cắn răng đâm ngón tay vào hậu môn, chậm rãi cẩn thận móc ra tinh dịch còn sót bên trong.

Sau khi tắm rửa xong, Lý Tôn ôm Trần Thải về giường. Trần Thải vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ, Lý Tôn đắp chăn cho cậu, lại cuốn lên một chút lộ ra cặp mông trắng trắng mềm mềm, cúi đầu kiểm tra hậu môn sưng đỏ của cậu.

“Xin lỗi.” Trong lòng Lý Tôn tê rần, hạ nụ hôn xuống bờ mông trắng bóng của Trần Thải. Chẳng qua Trần Thải đã ngủ như chết, hoàn toàn không cảm nhận được ôn nhu hiếm thấy của Lý Tôn.

Hắn đắp chăn ngay ngắn cho cậu, sau đó cũng lên giường chui vào chăn.

Có lẽ cảm nhận được nhiệt độ của Lý Tôn, Trần Thải bất giác lại gần nơi ấm áp kia, tự động rúc vào lòng Lý Tôn. Trần Thải giật giật thân thể, đầu dán lên ngực Lý Tôn, cọ cọ hai cái, sau khi tự tìm vị trí thoải mái nhất lại chìm vào giấc ngủ sâu.

“Trần Thải… Tiểu Thải… Tiểu Thải…” Thấy hành động Trần Thải không khác gì trẻ con, Lý Tôn nghĩ bây giờ cậu cũng chỉ mới 18, tính tuổi còn nhỏ hơn mình một giáp, do dự một hồi bèn thay đổi cách gọi. Sau khi gọi mấy lần, trên khuôn mặt liệt quanh năm của Lý Tôn lại lóe lên ý cười nhợt nhạt, tuy rằng có hơi quái dị nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ ôn nhu cùng cưng chiều trên mặt Lý Tôn.

“Tiểu Thải, ngủ ngon.” Lý Tôn nói nhỏ, vươn tay vòng quanh eo Trần Thải, ôm chặt cậu vào ngực mình, sau đó cũng nhắm mắt an giấc.

“Ưm…” Trần Thải mơ mơ màng màng mở mắt ra, dáng vẻ vừa tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn trần nhà, sửng sốt một chút.

Trần Thải xoay đầu vòng vòng, nhìn đông nhìn tây, hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh khiến cậu chưa hoàn hồn.

“A!” Trần Thải đột nhiên nhớ ra hôm qua mình đã kết hôn rồi, nơi này là nhà của Lý Tôn. Cậu đột ngột ngồi dậy, một tiếng thét vang lên.

“Sao vậy?” Lý Tôn đẩy cửa phòng ngủ đi vào.

“Không… Không có gì.” Trần Thải nhìn gương mặt liệt của Lý Tôn, nhanh chóng lắc đầu.

Lý Tôn không nói nữa, mắt cứ nhìn chằm chằm Trần Thải.

“Em… Em…” Trần Thải nhìn theo ánh mắt Lý Tôn, nhìn thấy vì mình đột nhiên ngồi dậy, chăn đã tuột xuống eo, Lý Tôn đang nhìn hai đóa anh đào trên ngực cậu. Trần Thải lập tức nhớ tới tối hôm qua mình bị Lý Tôn hút đầu vú, mặt chợt đỏ, hoảng hoảng hốt hốt kéo chăn lên che ngực.

“Rửa mặt xong thì xuống nhà ăn dùng bữa.” Lý Tôn dời mắt, dặn dò một câu.

“Dạ.” Trần Thải ngoan ngoãn gật đầu.

Lý Tôn lập tức xoay người ra ngoài. Trần Thải nhìn bóng lưng Lý Tôn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại vì chuyện mình phải mặc cái gì mà ưu sầu. Quần áo hôm qua mình mặc đến đây không biết bị Lý Tôn để đâu rồi. Trần Thải mặt ủ mày chau lấy hết dũng khí tính mở miệng hỏi Lý Tôn thì lại thấy đầu giường đã đặt gọn gàng một bộ quần áo ở nhà và nội y mới tinh, bởi vì quá hoảng loạn mà cậu không chú ý tới. Trần Thải vì sự cẩn thận tỉ mỉ của hắn mà không khỏi giật mình.

10. Chương 10: Tiểu Công Toàn Năng

Edit: Qiezi

“Có… Có chuyện gì sao?!” Nhưng ngay khi Trần Thải vừa vén chăn lên, đang định mặc quần lót thì Lý Tôn đang bước ra cửa đột nhiên vòng trở lại. Trần Thải vô cùng hoảng sợ, trợn tròn mắt lúng túng nhìn Lý Tôn, lắp bắp hỏi thử, ngay cả chăn cũng quên đắp, dương vật bé bé màu hồng phấn hơi rũ xuống giữa hai chân hoàn toàn bại lộ trước mắt Lý Tôn.

“Phía sau còn đau không?!” Lý Tôn vừa nói vừa bước đến trước giường, nhìn chằm chằm thứ giữa hai chân Trần Thải.

“Không… Không đau.” Trần Thải cố lắc đầu, bởi vì chỉ lo khẩn trương nên không chú ý ánh mắt Lý Tôn.

“Để tôi nhìn thử.” Lý Tôn cố gắng dời mắt lên mặt Trần Thải, nếu không sẽ mất khống chế nhào qua.

“Không cần…” Cậu định lắc đầu, nhưng nhìn đến ánh mắt kiên trì của Lý Tôn thì lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn quay lưng lại rồi nâng mông lên.

“Vẫn hơi sưng, tối qua… Xin lỗi.” Lý Tôn thấy miệng động vẫn chưa tiêu sưng, hơi do dự, lại mở miệng nói xin lỗi một lần nữa. Tối hôm qua sau khi Trần Thải ngủ, lời ‘xin lỗi’ của hắn tự nhiên thốt ra, nhưng bây giờ trước mặt Trần Thải, hắn lại không mở miệng được.

“Không… Không sao. Không đau… Thật sự không đau.” Trần Thải liên tục lắc đầu phủ nhận, nhưng hắn không nói cậu cũng không dám xoay người lại, vẫn luôn chổng mông để Lý Tôn xem phía sau mình.

“Tôi ra ngoài chờ em.” Thế nhưng không chờ Trần Thải nói xong, Lý Tôn lại đột nhiên nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ.

Trần Thải cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo.

“Phù…” Sau khi Lý Tôn ra ngoài, dựa lưng vào tường thở dài một hơi, cúi đầu nhìn thứ hơi nổi nên giữa háng, chờ cỗ dục vọng kia lui xuống mới đi về phía nhà bếp.

“Thơm quá!” Rửa mặt xong, Trần Thải mới vừa đến phòng khách đã bị một mùi hương hấp dẫn, không nhịn được hít sâu một hơi.

“Qua dùng bữa.” Lý Tôn bưng thức ăn từ nhà bếp ra ngoài, gọi Trần Thải còn đang đứng trong phòng khách.

“Cám ơn.” Trần Thải đến bên bàn ăn, khóe miệng cong cong mỉm cười xán lạn với Lý Tôn.

Lý Tôn ngây người nhìn Trần Thải, ký ức nhiều năm trước kích thích con tim rung động chính là nụ cười kia, bất đồng duy nhất là khi đó Trần Thải mỉm cười với người khác, nhưng bây giờ cậu đang mỉm cười với mình.

“Anh sao vậy? Trên mặt em dính gì sao?” Lý Tôn luôn nhìn chằm chằm khiến Trần Thải khó hiểu, giơ tay sờ mặt mình.

“Không có.” Lý Tôn lắc đầu thu mắt, kéo ghế ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng.

“Oa! Thật phong phú! Những thứ này… Đều là anh làm?!” Trần Thải cũng ngồi xuống theo, cúi đầu nhìn thấy một bàn ăn sáng siêu phong phú, sandwich, bánh trứng, cháo gạo nếp… Các món đủ kiểu Trung Tây bầy đày bàn ăn, cậu lập tức cảm thán một câu, sau đó đưa mắt ngờ vực nhìn về phía Lý Tôn. Theo quan niệm của cậu, điều kiện gia đình của Lý Tôn cực tốt, hẳn là một thiếu gia được hầu hạ từ bé đến lớn, hơn nữa công việc bây giờ cũng bận, cho nên hoàn toàn không giống người sẽ tự tay nấu ăn.

“Ừ, trước kia du học nước ngoài có học được một chút.” Lý Tôn chớp mắt, đồng thời thuận miệng giải thích.

“Xin… Xin lỗi, em không biết nấu ăn.” Trần Thải ngượng ngùng đỏ mặt.

“Không sao, tôi nấu em ăn.” Lý Tôn trả lời dĩ nhiên.

“Tôn…” Trong lòng Trần Thải ấm áp, gọi tên Lý Tôn cũng rất dịu dàng. Mặc dù lúc hắn nói rất bình thản, mặt than không chút cảm xúc, nhưng cậu lại bị cảm động, đột nhiên nhớ lại tối hôm qua lúc ân ái, Lý Tôn rất dịu dàng với mình. Trong cuộc hôn nhân đột ngột này, đối mặt với một người đàn ông xa lạ, tâm lý của cậu vốn rất bất an, nhưng bây giờ cảm nhận được Lý Tôn đối tốt với mình, Trần Thải cũng dần dần an tâm.

“Có chuyện gì vậy?” Lý Tôn đang cúi đầu ăn cháo, không rõ vì sao Trần Thải lại gọi mình, ngẩng đầu hỏi đầy khó hiểu.

“Không… Không có gì.” Trần Thải hơi lúng túng lắc đầu, nhanh chóng cúi đầu vờ ăn để che giấu tâm tình rung động. Sự cảm động đổi lấy một câu hỏi nhạt nhẽo, trong lòng cậu không khỏi có chút oán giận. Lý Tôn đẹp trai như vậy, nhưng tại sao lại là một tên mặt than, nói chuyện cũng rất ngắn gọn, giọng nói còn vô cùng bình thản, hoàn toàn không nhìn ra tí cảm xúc nào, nhưng… Đồ ăn hắn nấu thật sự quá ngon!

Lúc nãy chỉ lo nói chuyện, đến giờ Trần Thải mới cúi đầu ăn một miếng cháo, trong miệng ngập tràn mùi thơm thức ăn, có lẽ vì Lý Tôn bỏ đường, trong cháo còn mang theo vị ngọt, gạo nếp cũng mềm mềm vào miệng là tan. Trần Thải lại ăn thêm vài muỗng, chép miệng cảm nhận hương vị khi nãy, vui vẻ đến mức vành mắt cong cong thành vầng trăng non. Cậu lại cầm bánh trứng cắn một cái, vừa mỏng vừa thơm, cậu ngấu nghiến hai ba cái đã giải quyết xong cái bánh.

Trần Thải không ngừng ăn, ngay cả đầu cũng không ngẩng một cái. Bình thường Trần Thải cũng không ăn quá nhiều, chỉ là tối qua bắn ba lần đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, cậu đã sớm đói bụng đến mức ngực dán sau lưng, hơn nữa Lý Tôn cũng nấu ăn rất ngon, cậu mặc kệ lễ nghi hay tướng ăn gì đó, cũng không buồn quan tâm đối diện còn có Lý Tôn, cúi đầu ăn ngấu nghiến.

11. Chương 11: Tiểu Thải

Edit: Qiezi

Lý Tôn buông đũa, mắt không chớp nhìn Trần Thải ăn như hổ đói ở đối diện. Ngày thường Lý Tôn đều tiếp xúc với đại quan quý nhân quyền thế và tinh anh thương nghiệp hô gió gọi mưa, những người đó luôn ăn nói khéo léo, cử chỉ ưu nhã, ăn cái gì cũng đều là từng ngụm nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm. Hắn đã quen nhìn mấy cảnh khách sáo dối trá, lúc này Trần Thải không lễ nghi trái lại có vẻ chân thực, thậm chí còn khiến Lý Tôn cảm thấy thật đáng yêu.

“Anh cũng ăn đi.” Trần Thải đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy Lý Tôn đã buông đũa, cậu chỉ chỉ đồ ăn trước mặt, trúc trắc nói một câu.

“Tôi no rồi, miệng em dính đồ ăn kìa.” Lý Tôn vừa nói vừa rất tự nhiên rút khăn giấy, duỗi tay lau miệng cho cậu.

“Cảm ơn.” Trần Thải đỏ mặt nói cảm ơn, cúi đầu gần như vùi hẳn trong chén. Lúc nãy Trần Thải vẫn còn oán giận Lý Tôn mặt than, nói chuyện không hài hước, nhưng bây giờ cậu lại nghĩ Lý Tôn mặt lạnh lùng lau miệng cho mình, so với mấy người chỉ biết cợt nhả dỗ ngon dỗ ngọt thì Lý Tôn lãng mạn hơn nhiều.

Cơm nước xong, Trần Thải giúp đỡ Lý Tôn dọn bàn ăn. Tuy rằng cậu không biết nấu ăn, nhưng ngày thường ở nhà cũng giúp đỡ ba mẹ làm việc nhà, cho nên làm việc cũng lưu loát. Lý Tôn nhìn Trần Thải cùng mình bận rộn trong nhà bếp, trong lòng rất vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn là mặt liệt, không biểu hiện vui vẻ ra ngoài mặt.

Chờ đến sau khi thu dọn sạch sẽ, Trần Thải cũng không biết mình nên làm gì nữa.

Bây giờ Trần Thải là sinh viên năm hai, lúc này đang nghỉ ở nhà, sau đó đột nhiên kết hôn với Lý Tôn. Bình thường ở nhà mình thì có lẽ Trần Thải sẽ mời bạn học đi chơi, nhưng bây giờ mới là ngày thứ hai cậu kết hôn với Lý Tôn, cậu không thể đi chơi, hơn nữa hiện nay Trần Thải vẫn chưa xem nhà Lý Tôn là nhà mình, cho nên có vẻ vô cùng câu nệ, đứng ngồi không yên không biết làm gì mới tốt.

“Anh… Anh không đi làm sao?!” Trần Thải mở lời hỏi Lý Tôn.

“Công ty không có việc.” Lý Tôn trả lời đơn giản. Thật ra từ ban đầu Lý Tôn đã định sau khi kết hôn sẽ đưa Trần Thải ra nước ngoài du lịch, hưởng tuần trăng mật, nhưng Trần Thải đề nghị muốn làm đơn giản, cho nên Lý Tôn đã hủy bỏ tuần trăng mật. Nhưng hắn lại lo lắng cậu ở một mình sẽ cô đơn nên ở nhà với cậu vài ngày, nhưng Lý Tôn không thích nói chuyện khiến bầu không khí giữa hai người trở nên lúng túng.

“Dạ. Em… Em…” Trần Thải vắt óc muốn tìm đề tài, nhưng dù sao hai người chưa từng tiếp xúc, Trần Thải cũng chỉ từng thấy Lý Tôn đẹp trai trên tivi, thật sự không biết sở thích của hắn, cho nên lắp bắp nửa ngày vẫn không nghĩ ra mình nên nói cái gì.

“Trong thư phòng có máy vi tính, nếu em thấy buồn chán thì có thể lên mạng.” Lý Tôn nhìn ra Trần Thải bối rối, mở miệng cắt lời cậu.

“Không… Không chán.” Trần Thải vội lắc đầu, nhưng ngay sau đó đã theo Lý Tôn đi vào thư phòng.

Trong thư phòng đặt hai giá sách rất lớn, Trần Thải đoán có lẽ là sách tài chính kinh tế, cũng không nhìn kỹ nữa. Trên bàn đặt một cái desktop và một laptop. Lý Tôn nói laptop là của hắn, bảo Trần Thải dùng desktop.

Trần Thải ngồi vào ghế, hăng hái bừng bừng mở máy vi tính, nhưng vừa khởi động xong đã thấy mấy cái phần mềm làm việc trong máy.

“Em có thể tải game về máy không?” Trần Thải nghiêng đầu nhìn Lý Tôn đang làm việc cách đó không xa, dò hỏi.

“Ừ.” Lý Tôn gật đầu, mắt vẫn không rời màn hình.

Trần Thải lập tức tải game, cài đặt hoàn tất liền trầm mê vào game, ngay cả khi Lý Tôn rời khỏi thư phòng, cậu cũng không biết.

Lúc Lý Tôn quay lại thì thấy Trần Thải vẫn chăm chú nhìn màn hình, cảm xúc lúc vui lúc giận, lúc thì khẩn trương lúc thì thả lỏng, các loại biểu cảm muôn màu muôn vẻ. Lý Tôn tựa cửa nhìn khuôn mặt đầy sắc thái của Trần Thải.

“Tiểu Thải, ăn cơm.” Qua một lúc lâu, Lý Tôn mới mở miệng gọi.

“A?! Tiểu Thải… Ai?” Trần Thải ngây ngốc ngẩng đầu lên, không rõ Lý Tôn đang gọi ai. Thứ nhất là vì Trần Thải đang đắm chìm trong game online, thứ hai là ở nhà ba mẹ đều gọi thẳng tên cậu ‘Trần Thải, Trần Thải’, cho nên không phản ứng được. Sau đó cậu thấy hắn nhìn chằm chằm mình mới vỡ lẽ, nhanh chóng đáp lại, tắt máy vi tính rồi chạy đến trước mặt Lý Tôn.

Lý Tôn đợi Trần Thải bước đến rồi mới xoay người đi ra.

“Tiểu Thải… Tiểu Thải…” Trần Thải theo sau Lý Tôn lẩm bẩm cái xưng hô này mấy lần, dần dà càng cảm thấy ngọt ngào trong tim.

Lý Tôn đi phía trước cũng lóe lên ý cười nhạt nhòa trong mắt.

12. Chương 12: Kiểm Tra ‘phía Sau’

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Qiezi

“A! Nhiều thức ăn quá!” Sườn heo kho tàu, moo shu thịt lợn, tôm muối tiêu.. Trần Thải mới đến bàn ăn đã bị một bàn thức ăn thịnh soạn dọa sợ. Cùng là một bàn thức ăn, lúc sáng Trần Thải cảm thấy vô cùng phong phú là vì lúc đó cậu rất đói. Nhưng bây giờ bữa sáng vẫn chưa tiêu hóa xong, tuy rằng màu sắc rất đẹp, mùi thơm lan tỏa nhưng cậu thật sự không muốn ăn.

Sườn heo kho tàu

Moo Shu thịt lợn

Tôm muối tiêu

“Ăn cơm đi.” Lý Tôn không để ý tới Trần Thải kinh ngạc, trực tiếp ngồi vào bàn dùng cơm trưa.

Trần Thải cũng chỉ có thể ngồi theo, nhưng vì không đói bụng, cách ăn ‘nhã nhặn’ hơn bữa sáng rất nhiều, chậm rãi đưa từng đũa từng đũa vào miệng.

“Có phải thức ăn không hợp khẩu vị không?” Lý Tôn chú ý tới biến hóa của Trần Thải, lập tức dò hỏi.

“Không phải không phải! Vì… Buổi sáng em đã ăn rất nhiều, bây giờ vẫn chưa đói, ăn không vô.” Trần Thải lắc đầu, đỏ mặt giải thích với Lý Tôn.

“Ăn không vô thì thôi, đừng miễn cưỡng.” Lý Tôn cũng không ép Trần Thải, giọng nói lành lạnh dặn dò một câu.

“Tôn…” Trần Thải cảm động không chịu nổi. Nếu Trần Thải ở nhà, lúc ăn cơm nói sáng ăn nhiều trưa không muốn ăn, nhất định sẽ bị mẹ mắng một trận, cho nên hiện tại cậu cảm thấy Lý Tôn còn tốt hơn ba mẹ mình.

Được Lý Tôn căn dặn, Trần Thải ăn xong chén cơm lập tức buông đũa. Nhưng Lý Tôn vẫn đang ăn, Trần Thải ngồi đối diện cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn không có ý định đứng lên.

“Em về thư phòng đi, lát nữa tôi tự dọn cũng được.” Trong lúc Trần Thải không biết nên làm gì, Lý Tôn đang cúi đầu ăn cơm đột nhiên ngẩng đầu nói với cậu.

“Vậy em về thư phòng, anh ăn xong gọi em, chúng ta cùng dọn.” Lý Tôn săn sóc làm Trần Thải lại bị cảm động, nhanh chóng đứng dậy, lúc sắp đi lại quay đầu nói hai người cùng dọn bàn, sau khi Lý Tôn gật đầu, cậu mới chạy lên thư phòng.

Lý Tôn cơm nước xong không gọi Trần Thải, tự mình thu dọn bàn ăn, hắn xong việc lên thư phòng thì lại thấy Trần Thải đang phấn khởi chơi game, Lý Tôn đến bên cạnh tiếp tục xử lý công việc.

Đến bữa tối, Lý Tôn nấu nướng xong xuôi mới lên gọi Trần Thải. Cậu ngẫm lại cả ngày nay chỉ ăn với chơi, thật sự còn thoải mái hơn ở nhà, đột nhiên cảm thấy kết hôn quả thật là chuyện không tệ.

Cơm nước xong, Trần Thải giúp đỡ Lý Tôn dọn dẹp, sau đó cùng hắn ngồi sô pha xem tivi trong phòng khách. Tuy rằng Lý Tôn xem thời sự khiến cậu cảm thấy rất chán, trong lòng cũng nhớ nhung game online. Nhưng cậu cũng là người ngoan ngoãn hiểu chuyện, cảm thấy nếu hai người đã kết hôn, Lý Tôn thành chồng mình, hơn nữa đối tốt với mình như thế, mình cũng phải đối tốt với hắn một chút.

Khi Lý Tôn khoác tay lên vai Trần Thải, mặc dù hơi ngượng ngùng nhưng cậu vẫn nhích người, chủ động tựa vào lòng Lý Tôn.

Hai người dựa vào nhau xem tivi, sau một lúc Lý Tôn nói đi nghỉ ngơi, Trần Thải ngoan ngoãn theo hắn trở về phòng ngủ.

Lý Tôn vẫn để Trần Thải tắm trước, cậu tắm xong rồi chờ đợi Lý Tôn, không còn khẩn trương cùng bất an như ngày hôm qua mà là mặt đỏ tim đập thình thịch, thậm chí còn có chút chờ mong.

Lý Tôn tắm xong, bước ra thì thấy Trần Thải đang tựa người ở đầu giường dùng điện thoại.

“Tôn…” Trần Thải nghe thấy động tĩnh, đặt di động xuống rồi ngẩng đầu, run run gọi Lý Tôn. Cậu cũng rất nghe lời, tối hôm qua lúc ân ái Lý Tôn đưa ra yêu cầu này, cậu chỉ gọi một chữ ‘Tôn’.

“Phía sau còn đau không?!” Lý Tôn đi tới bên giường, cúi đầu hỏi Trần Thải.

“Không đau.” Cậu đỏ mặt lắc đầu.

“Để tôi xem thử.” Lý Tôn không an tâm, lại đề nghị muốn xem thử.

“Dạ.” Trần Thải ngoan ngoãn trả lời, lập tức xoay người đưa lưng về phía Lý Tôn. Bây giờ cậu không phải sợ Lý Tôn mới làm theo yêu cầu của hắn, cậu biết Lý Tôn đối tốt với mình, nên hắn nói cái gì cậu làm cái đó, chỉ là hơi xấu hổ. Trần Thải cảm thấy mặt mình đỏ bừng, thân thể cũng nóng, ngay cả tâm lý cũng hừng hực.

“Đã bớt sưng rồi. Có đau không?!” Lý Tôn vén áo choàng tắm của Trần Thải, lộ ra hai mông vừa tròn vừa vểnh. Lý Tôn thấy miệng huyệt đã khôi phục, nhưng vẫn hơi lo lắng, hắn vươn ngón tay khẽ ấn ấn.

“Không… Không đau, a…” Bộ phận nhạy cảm bị đụng chạm, Trần Thải không nhịn được phát ra tiếng ngâm khẽ.

“Nâng mông cao một chút.” Lý Tôn thu tay, giọng khàn khàn yêu cầu.

Tuy Trần Thải không biết Lý Tôn muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời nâng mông lên.

Lý Tôn ngồi phía sau Trần Thải, hai tay xoa nắn cặp mông trắng mịn, mông mềm như bông hơn nữa lại mịn màng bóng loáng, Lý Tôn không kiềm được khẽ xoa xoa khiến cậu rên rỉ càng lớn, sau đó hắn nghiêng người về phía trước, vươn đầu lưỡi liếm láp giữa kẽ mông Trần Thải.

13. Chương 13: Tư Thế Sau Lưng

Edit: Qiezi

“A! Không… Tôn… Không muốn không muốn…” Trần Thải đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt dán lên cái nơi xấu hổ kia, sau khi biết được là lưỡi của Lý Tôn, Trần Thải cuống quýt hét ầm lên, dùng cả tay chân bò về phía trước, muốn né tránh Lý Tôn liếm láp.

“Đừng nhúc nhích!” Âm thanh Lý Tôn càng lúc càng khàn, hai tay giữ chặt mông cậu cố định thân thể, đầu lưỡi tìm được miệng huyệt từ từ luồn vào.

Tuy rằng đầu lưỡi không dài như dương vật, nhưng thắng ở linh hoạt mềm mại. Đầu lưỡi uốn uốn lượn lượn muốn liếm chỗ nào thì liếm chỗ đó, đầu lưỡi ướt nhẹp nhiều lần lướt qua thành ruột, bên trong nhanh chóng bị làm ướt. Lý Tôn lại tách mở hai mông, hậu môn bị kéo căng, đầu lưỡi mềm mại hầu như hoàn toàn chui vào.

“Tôn… Ngứa… Ngứa quá… Trong mông khó chịu…” Trần Thải cũng cảm thấy đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng ra vào khuấy đảo trong mông mình, tiếng nước lép nhép ngay cả cậu cũng nghe rất rõ ràng. Thanh âm kích thích chỉ là phụ, chủ yếu là cảm nhận thân thể, đầu lưỡi trơn trượt làm hậu môn ngứa ngáy, cố tình đầu lưỡi lại quá mềm, không có cách nào ma sát khiến hậu môn bớt ngứa, Trần Thải khó chịu hừ hừ nức nở.

Lý Tôn lại giống như làm đến nghiện, hai tay nắm cánh mông vừa xoa vừa bóp, đầu lưỡi lúc thì thọc vào trong, lúc thì liếm láp bên ngoài làm cả mông cả trứng Trần Thải đều ướt nhẹp.

“Hức hức… Em muốn dương vật lớn… Tôn… Tôn… Cắm dương vật vào giúp em bớt ngứa đi…” Trần Thải thật sự ngứa không chịu nổi, mông lắc lư muốn tránh né đầu lưỡi liếm lộng, còn nức nở cầu xin Lý Tôn dùng dương vật chơi mình.

Từ lúc Lý Tôn vừa thấy cánh mông trắng nõn của Trần Thải thì thứ giữa háng cũng đã cương cứng, hiện tại sao có thể cự tuyệt yêu cầu mê đắm như vậy. Lý Tôn lên giường quỳ gối sau lưng Trần Thải, thẳng lưng đặt dương vật đã cứng rắn ngay miệng hậu môn. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ tối qua bỗng nhiên đâm vào làm đau cậu, cho nên hiện tại dùng đầu khất cọ cọ hai cái ngay cửa vào, để Trần Thải chuẩn bị tâm lý rồi mới chậm rãi chen vào.

“A… Tôn… Tôn… Nhanh lên nhanh lên… Dùng dương vật lớn của anh đâm vào trong… Thật ngứa…” Nhưng ngay khi Lý Tôn chậm rãi tiến vào, cậu lại chủ động đẩy mông ra phía sau, trong nháy mắt dương vật hoàn toàn xỏ xuyên vào trong. Trần Thải lại không có nửa tia đau đớn, lập tức đung đưa mông muốn dương vật ma sát chỗ ngứa cho mình.

Dáng dấp dâm đãng của Trần Thải khiến Lý Tôn sao có thể nhịn được, hai tay giữ chặt eo cậu rồi hung hăng va chạm, bởi vì mông mềm giảm lực va chạm, hai cổ thân thể va đập vào nhau không có chút cảm giác đau đớn nào, nhưng dương vật thoáng cái đỉnh vào chỗ sâu nhất, sướng đến độ Trần Thải phải thét lên, ngay cả Lý Tôn cũng không nhịn được phải kêu rên thành tiếng.

Dương vật nhanh chóng đâm rút, tiếng nước lép nhép vang lên đồng thời khi hai thân thể va chạm. Lý Tôn cúi đầu nhìn chằm chằm nơi mình và Trần Thải giao hợp, dương vật đỏ tím cắm giữa hai cánh mông trắng mịn, hậu môn phấn hồng đã sớm bị mài đến đỏ bừng, thỉnh thoảng đâm rút thật mạnh sẽ kéo theo lớp thịt non bên trong trực tràng ra ngoài…

“Hức hức… Tôn… Dương vật của anh thật lợi hại… A a đâm mông thật sảng khoái…” Trần Thải bị Lý Tôn chơi vừa la vừa khóc, thân thể cũng lắc lư theo từng cú thúc, nếu không phải phần eo bị Lý Tôn cố định, khẳng định cả người cậu đã sớm xụi lơ trên giường.

Trần Thải sung sướng, Lý Tôn càng sung sướng hơn. Tuy rằng lúc trước Lý Tôn có liếm một chút nhưng cũng không dính bao nhiêu nước bọt, nhưng động thịt của cậu lại tự động ‘phun nước’. Khi dương vật đâm vào, bên trong phân bố dịch ruột nóng rẫy khiến trực tràng vừa trơn vừa ướt, dương vật thúc thẳng vào, Lý Tôn thoải mái tê dại cả lưng.

“A! Tôn… Tôn… Ở đó, ở đó… Đỉnh vào… Đỉnh mạnh vào…” Không biết Lý Tôn thọc tới chỗ nào, Trần Thải đột nhiên gào lên, sau đó dùng sức lắc lắc cái mông bảo Lý Tôn đỉnh đỉnh.

Lý Tôn hung hăng đâm vào nơi đó, Trần Thải thét muốn bung nóc. Lý Tôn nhớ lại mấy bộ phim mình từng xem qua, nghĩ đến vị trí được gọi là ‘điểm G’, dương vật ra ra vào vào không ngừng ma sát nơi ấy.

“Sướng muốn chết sướng muốn chết… A… Bắn…” Khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt cuốn phăng thân thể cậu, không bao lâu, Trần Thải bị Lý Tôn chơi đến bắn ra.

Lý Tôn vẫn không quan tâm, tàn nhẫn đâm thọc, cũng không quan tâm khắp giường đều là tinh dịch của Trần Thải, va chạm mãnh liệt, dùng sức đâm sâu cho đến khi đạt cao trào, Lý Tôn dùng hết sức lực thúc vào tận cùng, lại một lần nữa bắn toàn bộ tinh dịch vào trong người cậu.

Lý Tôn ôm Trần Thải vào phòng tắm tẩy rửa, sau khi đổi drap giường mới ôm cậu lên giường, hai người ôm nhau ngủ một giấc say nồng.

14. Chương 14: Cô Đơn

Edit: Qiezi

Mấy ngày tiếp theo, Trần Thải cảm thấy cuộc sống gia đình của mình như thần tiên. Ban ngày được Lý Tôn sành ăn hầu hạ, vui chơi một chút, buổi tối cùng Lý Tôn ngọt ngọt ngào ngào lăn giường, mỗi lần đều bị chơi đến bắn, sảng khoái đến tận cùng khiến cậu cảm thấy một giây sau sẽ thăng thiên. Sau đó cậu được Lý Tôn ôm vào lòng ngủ, lồng ngực hắn dày rộng ấm áp, hơn nữa đặc biệt có cảm giác an toàn, đêm nào cũng khiến Trần Thải ngủ đến hừng đông.

Một vụ hôn nhân bất đắc dĩ, vốn làm Trần Thải cảm thấy sợ hãi cùng bất an, không ngờ bây giờ lại hạnh phúc đến thế.

Sáng hôm nay, Trần Thải ngồi trước bàn ăn ngấu nghiến bữa sáng, hiện tại Lý Tôn xem như đã hiểu quy luật ẩm thực của Trần Thải. Người khác đều là sáng chiều ăn ít, buổi trưa ăn nhiều, nhưng Trần Thải thì ngược lại. Bởi vì buổi tối hai người làm tình quá điên cuồng, lần nào Trần Thải cũng tiêu hao rất nhiều thể lực, cho nên buổi tối phải ăn nhiều một chút, có sức lực và tinh thần để Lý Tôn lăn qua lộn lại. Mà sau khi làm xong đói bụng cả đêm, bữa sáng hôm sau đương nhiên sẽ ăn nhiều một chút.

“Tiểu Thải.” Lý Tôn luôn nhìn Trần Thải ăn cơm đột nhiên gọi cậu.

“Hả!” Trần Thải ngẩng đầu, đáp lời vô cùng vang dội. Mặc dù đối diện với mặt than Lý Tôn, cậu vẫn cảm thấy hắn gọi tên mình vô cùng ôn nhu cưng chiều.

“Hôm nay tôi phải đến công ty,” Lý Tôn rút khăn giấy lau vụn bánh mì trên khóe môi Trần Thải.

“A! Dạ…” Trần Thải kinh ngạc, nhưng nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng cậu hơi mất mát, nhưng cậu biết Lý thị lớn như vậy, chuyện trong công ty nhất định rất nhiều, Lý Tôn không thể ngày nào cũng ở nhà với mình.

“Đây là thẻ và một ít tiền tiêu vặt, mật mã là sinh nhật em, ở nhà buồn chán thì ra ngoài mua sắm.” Lý Tôn đặt một tấm thẻ ngân hàng và một xấp tiền mặt trước mặt Trần Thải.

“Sinh nhật em?” Trần Thải giật mình nhìn Lý Tôn, lại vì săn sóc tỉ mẩn của hắn mà cảm động thêm một lần.

“Ừ. Buổi trưa có thể tôi không về, trong cuốn sổ trên bàn trong phòng khách có số điện thoại của quán cơm. Cũng đến giờ rồi, tôi đi thay đồ đã.” Lý Tôn gật đầu, dặn dò xong lập tức đứng dậy chuẩn bị đi thay quần áo.

“Em… Em tiễn anh!” Trần Thải cũng đứng lên theo.

“Em ăn cơm trước đi.” Lý Tôn chỉ chỉ bát cháo Trần Thải đang ăn một nửa.

“Không sao, lát nữa em ăn.” Trần Thải lắc đầu.

Lý Tôn thấy Trần Thải kiên trì nên cũng không nói gì nữa, xoay người về phòng ngủ thay quần áo.

Mấy ngày nay Lý Tôn làm ổ ở nhà với Trần Thải đều mặc đồ thường, bây giờ thay một bộ vest được cắt may vừa vặn, hơn nữa phối với gương mặt đẹp trai, mày kiếm mắt sáng mũi cao, cả người càng thêm anh tuấn phong độ, khiến Trần Thải đứng bên cạnh cứ ngây người nhìn không chớp mắt.

“Em giúp anh.” Khi Lý Tôn đứng trước gương đeo caravat, Trần Thải hoàn hồn nhanh chóng chạy tới trước mặt hắn.

Lý Tôn thả tay xuống, để Trần Thải giúp mình đeo caravat.

Lúc Trần Thải cúi đầu đeo caravat, tóc cọ qua gò má Lý Tôn, hắn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Trần Thải.

Đợi đến khi Lý Tôn xuống phòng khách cầm túi công văn, Trần Thải lại giành trước cầm tới cho hắn, giống như cô vợ nhỏ tiễn chồng đi làm.

Trần Thải theo Lý Tôn tới cửa đổi giày.

“Tôn, buổi chiều… Anh có thể về sớm không?!” Lý Tôn thay giày xong đứng dậy, đang chuẩn bị ra cửa thì Trần Thải đứng sau lưng hơi xấu hổ nhỏ giọng yêu cầu.

“Ừ, tôi sẽ về sớm.” Lý Tôn gật đầu đáp ứng, xoay người hôn môi Trần Thải rồi mới ra ngoài.

Trần Thải vươn tay sờ sờ môi, mỉm cười đầy ngọt ngào.

Mấy ngày trước lúc Lý Tôn ở nhà, hai người rất ít khi nói chuyện, Trần Thải hào hứng chơi game, Lý Tôn ở bên cạnh lặng lẽ làm việc. Nhưng bây giờ Lý Tôn đi làm, không biết tại sao Trần Thải lại không có hứng chơi game, cảm thấy mình vô cùng cô đơn.

Trần Thải cầm di động nhìn hồi lâu, không dám gọi điện cho Lý Tôn, sợ ảnh hưởng công việc của hắn.

Đến trưa, Trần Thải gọi điện thoại đặt cơm trưa, cảm thấy dở hơn đồ ăn Lý Tôn làm nhiều, cậu xúc một miếng đã không muốn ăn nữa.

Lý Tôn không ở nhà, Trần Thải làm gì cũng cảm thấy không có hứng thú, cũng không có tâm tình ra ngoài đi dạo. Cậu ngồi trên sô pha buồn muốn chết, gục đầu ủ rũ.

Di động đột nhiên vang lên, Trần Thải bắt máy, là bạn học gọi tới, bảo hôm nay là sinh nhật một người bạn, mời Trần Thải cùng tham dự.

Trần Thải đang rầu rĩ không có gì làm, cho nên lập tức đồng ý. Sau đó cậu lại gọi cho Lý Tôn báo một tiếng, Lý Tôn cũng không nói nhiều, chỉ căn dặn cậu về sớm.

Trần Thải cúp điện thoại rồi về phòng thay đồ, tuy rằng lúc đến Lý gia cậu không mang theo gì, nhưng mấy ngày nay Lý Tôn đều chuẩn bị đầy đủ cho cậu, hơn nữa cũng đã sớm đưa chìa khóa nhà cho cậu. Trần Thải thu thập xong rồi vui vẻ ra ngoài.

15. Chương 15: Ông Xã

Edit: Qiezi

“Tiểu Thải.” Lý Tôn tra chìa mở cửa, đứng ở huyền quan đổi giày gọi với vào nhà.

Lý Tôn đợi hồi lâu không thấy động tĩnh, lúc này mới nhớ buổi chiều Trần Thải gọi tới nói muốn đi sinh nhật bạn học, chắc là vẫn chưa về. Lý Tôn thay giày xong mở từng phòng xem thử, ngay cả toilet cũng không tha, sau khi xác định cậu không ở nhà, Lý Tôn vào bếp bắt đầu chuẩn bị cơm tối.

“Zhù nǐ shēng rì kuài lè*, zhù nǐ shēng rì kuài lè…” Một đám người đứng vây xung quanh một nam sinh hát chúc mừng sinh nhật, Trần Thải ở giữa cũng lắc đầu lẩm bẩm hát theo mọi người.

(zhù nǐ shēng rì kuài lè = chúc bạn sinh nhật vui vẻ)

“Ông xã, sinh nhật vui vẻ!” Sau khi mọi người hát xong, một nữ sinh chạy đến trước mặt nam sinh hạ xuống một nụ hôn cực kỳ vang dội.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng xôn xao khúc khích.

Hừ! Trần Thải bĩu môi, thầm nghĩ hai người kia mới bắt đầu yêu đương thôi, vậy mà đã gọi ‘ông xã’ rồi, mình và Lý Tôn đã kết hôn mấy ngày vẫn chưa gọi như thế đâu. Đúng rồi, hay là đêm nay về nhà gọi một tiếng, không biết Lý Tôn mặt liệt sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Hưng phấn?! Kích động?! Kinh ngạc?! Có lẽ sẽ bất ngờ ôm chặt mình cũng nên…

“Trần Thải, một mình cười khúc khích cái gì vậy, có chuyện tốt thì nói ra để mọi người cũng vui vẻ.” Trần Thải đang tưởng tượng các loại phản ứng của Lý Tôn khi nghe mình gọi ‘ông xã’, cảm thấy ngọt ngào không nhịn được bật cười, lại đột nhiên bị bạn học ngồi cạnh cắt ngang.

“Không có gì, không có gì!” Trần Thải hồi phục tinh thần vội vàng lắc đầu. Tuy rằng hiện nay cậu rất hạnh phúc nhưng cũng không muốn công khai chuyện mình và Lý Tôn kết hôn. Đừng nhìn Lý Tôn thường ngày trưng ra mặt liệt cùng tính cách lạnh lùng, nhưng hắn vừa đẹp trai lại giàu có, tivi tạp chí đều rất thích đưa tin về hắn, khiến Lý Tôn còn nổi tiếng hơn mấy minh tinh showbiz. Trần Thải không nghĩ cũng biết nếu công khai chuyện kết hôn của mình và Lý Tôn sẽ khiến đám bạn cùng lớp chấn động, cậu không muốn bản thân trở thành trung tâm bàn tán của người khác.

Cũng may người bạn kia không khó xử Trần Thải, cậu thở phào nhẹ nhõm, không dám tiếp tục thất thần nghĩ đến Lý Tôn, cùng mọi người vui chơi náo loạn.

Lý Tôn nấu ăn xong dọn lên bàn, cầm di động do dự có nên gọi Trần Thải hay không.

Bây giờ vẫn chưa tính là quá trễ, chỉ vì sáng nay Lý Tôn vừa ra cửa, Trần Thải đã hỏi có thể về sớm một chút không, Lý Tôn đã liều mạng đẩy nhanh tốc độ làm việc, thậm chí vừa ăn trưa vừa làm việc, buổi chiều vất vả một hồi mới về nhà sớm. Tuy rằng Trần Thải nói muốn đi sinh nhật bạn, dù Lý Tôn cũng dặn dò cậu về sớm, nhưng tới bây giờ cậu vẫn chưa về.

Lý Tôn gọi cho Trần Thải, nhưng di động đổ chuông nửa ngày vẫn không có ai nghe máy.

“Trời sắp tối rồi, mọi người cứ chơi đi, tớ phải về nhà.” Trần Thải nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đứng dậy tạm biệt mọi người.

“Hiện tại đang được nghỉ, cậu về nhà sớm làm gì, chơi tí nữa rồi về.” Bạn học mở miệng giữ chân Trần Thải.

“Tớ… Nhà tớ có việc, phải về sớm một chút mới được.” Trần Thải vội tìm lý do lấp liếm, thật ra cậu cũng không nhớ chuyện Lý Tôn bảo mình về sớm, chỉ là lúc này mọi người đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật, cậu lại không vui muốn về nhà.

Mọi người cũng không ép ở lại, Trần Thải rời khỏi hội trường rồi nhanh chóng lấy di động ra, muốn gọi cho Lý Tôn báo cho hắn mình sẽ về nhà liền, nhưng lúc này cậu mới nhìn thấy trong di động có hai cuộc gọi nhỡ, đều do Lý Tôn gọi tới, có lẽ là vì trong hội trường quá ồn nên không nghe thấy, Trần Thải sốt ruột gọi lại.

“Tiểu Thải.” Điện thoại vừa đổ một chuông, Lý Tôn đã bắt máy.

“Xin… Xin lỗi, lúc nãy em không nghe thấy điện thoại reo, bây giờ em về nhà ngay.” Trần Thải cuống quýt xin lỗi.

“Bây giờ em ở đâu, có cần tôi qua đón em?” Lý Tôn không trách Trần Thải, trái lại muốn đi đón cậu.

“Không cần, không cần, em tự về.” Trong lòng Trần Thải càng thêm áy náy.

“Đi đường cẩn thận, tôi… Chờ em về.” Lý Tôn dặn dò tỉ mỉ, do dự một lúc mới nói thêm một câu.

“Dạ.” Trần Thải nghe đến ấm áp trong lòng, thậm chí mũi cũng cay cay.

“Xin lỗi, em về trễ, em… Em không phải cố ý không nghe điện thoại của anh.” Trần Thải vừa vào cửa, chuyện đầu tiên làm là cúi đầu xin lỗi Lý Tôn.

“Không sao, em thay quần áo đi, tôi đi hâm thức ăn.” Lý Tôn bước qua bàn ăn, chuẩn bị hâm lại thức ăn đã lạnh ngắt.

“Xin lỗi xin lỗi, ông xã… Em xin lỗi.” Trần Thải thấy thức ăn vẫn chưa ai đụng vào, biết Lý Tôn đang chờ mình, trong lòng vừa cảm động vừa khó chịu, tiếng ‘ông xã’ không lưỡng lự bật ra, bây giờ trong lòng cậu chỉ nghĩ Lý Tôn đối tốt với mình, hoàn toàn không nghĩ đến Lý Tôn nghe được sẽ có phản ứng gì.

“Tiểu Thải, em gọi tôi là gì?!” Lý Tôn như không nghe thấy, vọt tới trước mặt Trần Thải.

“Ông… Ông xã… A!” Trần Thải hoảng sợ, nhưng vẫn lắp bắp thốt lên, chưa kịp nói xong đã bị Lý Tôn ôm chặt vào lòng

16. Chương 16: Cắn

Edit: Qiezi

“Tiểu Thải, gọi thêm lần nữa!” Lý Tôn ôm chặt Trần Thải như muốn khảm cậu vào người. Tuy rằng ‘ông xã’ chỉ là một cách xưng hô, nhưng Lý Tôn nghĩ cậu gọi như thế đã chứng minh cậu thừa nhận hôn nhân của hai người, trong lòng cậu có người chồng là hắn.

“Ông xã.” Mặc dù lúc này Trần Thải không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lý Tôn, nhưng từ cái ôm siết này có thể cảm nhận được tâm tình kích động của hắn. Trần Thải vươn tay ôm lại, nghiêng đầu tựa lên vai hắn, ngoan ngoãn gọi một tiếng.

Trả lời Trần Thải chính là Lý Tôn càng ôm chặt hơn.

“Em đi thay đồ đi, tôi đi hâm thức ăn.” Sau một lúc lâu, khi Lý Tôn buông Trần Thải ra thì hắn đã khôi phục mặt than như ban đầu.

“Ông xã.” Trần Thải nhìn bóng lưng Lý Tôn đi về phía nhà bếp, ngọt ngào gọi một tiếng.

“Ừ.” Lý Tôn dừng bước, gật đầu một cái rồi mới tiếp tục vào nhà bếp.

Hai người dùng cơm xong cùng xem TV một lúc, sau đó về phòng nghỉ ngơi, Lý Tôn vẫn để Trần Thải tắm trước.

Thật ra Lý Tôn muốn cùng Trần Thải ‘tắm uyên ương’, nhưng hắn lo lắng Trần Thải gầy yếu lúc lên giường ân ái sẽ mệt mỏi tinh bì lực tẫn, sao có thể còn sức đứng trong phòng tắm để mình lăn qua lăn lại, hắn đành phải bỏ suy nghĩ này. Kỳ thật Trần Thải thân trai tráng nào có mảnh mai như vậy, nói cho cùng chẳng qua Lý Tôn không nỡ để cậu vất vả mà thôi.

Trần Thải tắm rửa xong ngồi trên giường chờ Lý Tôn, rảnh rỗi bắt đầu nhớ lại cuộc sống hôn nhân trong khoảng thời gian này. Từ khi bắt đầu kết hôn với Lý Tôn đến hôm nay mở miệng gọi ‘ông xã’, trước sau chưa đầy nửa tháng, tình cảm hai người đã tiến bộ vượt bậc, đa phần đều nhờ Lý Tôn đối xử với Trần Thải rất tốt, một phần khác là Trần Thải chưa từng yêu đương, tính tình đơn thuần lại hơi ngốc, có người đối tốt với cậu thì sẽ nhanh chóng động lòng.

“Ông xã.” Trần Thải lầm bầm, mỉm cười khúc khích.

“Tiểu Thải.” Lý Tôn vừa bước ra phòng tắm đã thấy dáng vẻ ngọt ngào hạnh phúc của Trần Thải, mặt mày ẩn tình, khóe môi hơi nhếch, Lý Tôn thấy rung rinh không ngớt, trực tiếp bước về phía giường.

“Ông xã.” Trần Thải bị Lý Tôn bắt quả tang cậu cười khúc khích mà ngượng ngùng đỏ mặt.

Lý Tôn đi tới bên giường rồi cởi dép trèo lên, ôm Trần Thải đang ngồi vào lòng mình, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Trần Thải chủ động thè lưỡi đáp lại hôn môi, đầu lưỡi quấn quýt, dây dưa, chơi đùa, lúc thì tiến vào miệng Lý Tôn, lúc thì tiến vào miệng Trần Thải, nước bọt không kịp nuốt theo khóe môi chảy xuống, thậm chí lúc hôn môi cũng không ngừng phát ra tiếng nước mút mát.

Mấy hôm trước lúc ân ái đều do Lý Tôn cởi quần áo cho Trần Thải, nhưng hôm nay cậu lại chủ động cởi áo choàng tắm của Lý Tôn.

Hai người vẫn hôn môi say đắm, Trần Thải không nhìn thấy phía dưới, bàn tay sờ soạng lung tung trên người Lý Tôn, không ngờ lại chạm vào thứ gì đó vừa nóng vừa cứng.

“Ưm…” Sau khi cậu ý thức được mình chạm phải cái gì thì nhanh chóng thu tay về.

“Tiểu Thải.” Lý Tôn buông tha môi Trần Thải, giọng khàn khàn gọi cậu, lại kéo tay cậu đặt lên thứ giữa háng.

Trần Thải không né tránh nữa, đỏ mặt cầm lấy dương vật của Lý Tôn, lòng bàn tay lập tức truyền đến độ nóng hừng hực.

Tuy rằng mỗi lần làm tình đều bị dương vật Lý Tôn chơi thoải mái muốn chết, nhưng trong lần đầu tiên của hai người, Trần Thải cũng chỉ nhìn lướt qua mấy lần, sau đó dù thấy cũng không cẩn thận nhìn hình dáng thứ kia. Mặc dù hơi xấu hổ nhưng trong lòng cậu cũng rất tò mò.

Trần Thải biết thứ đó của Lý Tôn thô, dài hơn mình rất nhiều, bây giờ cúi đầu nhìn kỹ, ngay cả màu sắc cũng sẫm hơn, dương vật màu đỏ tím bị một lớp lông dày bao quanh, da quy đầu hoàn toàn căng ra, đầu khất tròn mẩy, trên lỗ sáo tràn ra chất lỏng trong suốt…

“Tiểu Thải.” Lý Tôn thấy Trần Thải vẫn cầm dương vật mình mà không có động tác gì, bị nghẹn đến khó chịu, không nhịn được gọi một tiếng.

Trần Thải cũng không biết mình bị sao, chỉ nhìn chằm chằm dương vật của Lý Tôn cũng cảm thấy thân thể nóng lên, miệng đắng lưỡi khô, còn không nhịn được liếm môi một cái, cũng không biết tại sao trong miệng càng lúc càng khát. Trần Thải lại nhìn thấy lỗ sáo tràn ra chất lỏng trong suốt thì cảm thấy hình như chất lỏng này có thể giải khát, giống như ma xui quỷ khiến cúi người giữa hai chân Lý Tôn, thè lưỡi liếm đỉnh dương vật.

“Tiểu Thải! Ừm…” Bất luận Trần Thải vô tình hay cố ý, đây xem như là lần đầu tiên cậu khẩu giao cho Lý Tôn. Khi đầu lưỡi mềm mại lướt qua đỉnh dương vật, cảm giác tê dại khiến thân thể hắn chấn động, không kềm được tiếng kêu rên bật ra từ cuống họng.

Trần Thải dường như vẫn chưa chú ý tới phản ứng của Lý Tôn, liếm một cái rồi thu lưỡi về, chép chép miệng cảm nhận hương vị cũng không tệ lắm, cậu lại tiếp tục thè lưỡi liếm láp, kết quả lỗ sáo càng tràn ra nhiều chất lỏng. Cậu cảm thấy vừa ngon vừa thú vị, mở miệng ngậm lấy đỉnh dương vật rồi mút vào, hy vọng có thể hút thêm nhiều tinh dịch.

17. Chương 17: Tư Thế Cưỡi Ngựa

Edit: Qiezi

“Tiểu Thải!” Lý Tôn cảm thấy nếu để Trần Thải tiếp tục hút, hắn sẽ bắn thẳng vào miệng cậu, lập tức túm vai cậu nhấc lên, ép cậu nhả dương vật ra.

“Ông xã…” Trần Thải đang hút hăng say đột nhiên bị Lý Tôn cắt ngang, hơi ấm ức bĩu môi, trên cánh môi lấp lánh còn dính tinh dịch của Lý Tôn.

“Ngồi lên đùi tôi.” Dáng vẻ mê người của Trần Thải khiến ánh mắt Lý Tôn tối sầm, ngay cả khuôn mặt luôn lạnh lùng lúc này cũng tràn đầy dục vọng, giọng khàn khàn ra lệnh Trần Thải ngồi lên chân mình.

Tuy rằng cậu không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn nghe lời ngồi lên đùi hắn.

Lý Tôn lập tức cởi áo choàng tắm của Trần Thải vứt sang một bên, vươn tay vòng lấy eo cậu kéo Trần Thải toàn thân trần trụi vào lòng mình. Hắn hôn môi cậu, đầu lưỡi chen vào khoang miệng, hung hăng liếm mút khuấy đảo, tay kia đưa đến giữa hai người nắm lấy hai dương vật đang cùng cương lên, bắt đầu chà xát lên xuống.

“Ô… Ô…” Trần Thải nhanh chóng chìm đắm trong khoái cảm Lý Tôn tạo nên, nhưng miệng bị hắn hôn chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở mơ hồ.

Lý Tôn tăng nhanh tốc độ xoa nắn dương vật, hai dương vật kề nhau không ngừng ma sát, nhiệt độ ngày càng tăng cao, lỗ sáo cũng chảy càng nhiều tinh dịch nhầy nhụa, chất lỏng theo dương vật chảy xuống khiến tay Lý Tôn đều dính nhớp.

“Ông xã ông xã… Đừng… A…” Trần Thải tránh khỏi nụ hôn của Lý Tôn, thở hổn hển, vươn tay muốn đẩy tay Lý Tôn đang nắm chặt dương vật của mình, nhưng Lý Tôn lại siết chặt hơn, xoa bóp nhanh hơn, Trần Thải không nhịn được trực tiếp bắn ra, đầu khất bắn tinh dịch phun đầy tay Lý Tôn.

Lý Tôn đợi đến khi Trần Thải bắn xong mới buông lỏng tay, trên tay, trên dương vật hắn dính đầy tinh dịch cậu bắn ra, đúng lúc dịch nhầy trắng có thể dùng để mở rộng lỗ sau. Lý Tôn trực tiếp vòng tay ra phía sau Trần Thải, ngón tay dính đầy tinh dịch cắm vào giữa đùi, xoa nắn vài cái trên miệng hậu môn rồi vội vàng chọc vào.

Bởi vì có tinh dịch bôi trơn, chỉ đâm chọc trong chốc lát mà hậu môn đã trở nên ẩm ướt mềm mại, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng òm ọp dâm đãng.

“Ông xã… Ông xã…” Cao trào phóng tinh còn chưa trôi qua, cảm giác tê tê dại dại khi hậu môn bị ma sát lan tỏa toàn thân, Trần Thải sung sướng rầm rì, nhẹ nhàng đung đưa cái mông vểnh phối hợp với tần suất ngón tay Lý Tôn ra vào.

“Tự mình ngồi lên.” Hậu môn trắng trơn mịn màng, ngón tay đã có thể thoải mái ra vào. Lý Tôn cảm thấy mở rộng đủ rồi lập tức rút ngón tay ra, còn tiện tay ngắt ngắt cái mông mềm mại của Trần Thải.

“A a… Trong mông khó chịu… Ông xã… Em muốn dương vật…” Ngón tay vừa lui ra khỏi hậu môn, Trần Thải đã lập tức cảm thấy trong mông trống rỗng khó chịu, cũng không đoái hoài tới xấu hổ, hai tay vịn vai Lý Tôn, nâng mông đối diện với dương vật thẳng đứng rồi ngồi xuống.

Trần Thải trực tiếp đặt mông xuống, trong nháy mắt đã nuốt trọn cả cây dương vật, kết hợp chặt chẽ khiến hai người đồng thời rên rỉ sảng khoái.

“Trong mông bị cọ ngứa muốn chết… Ông xã ông xã… Em muốn…” Dương vật thô dài vừa mới cắm vào sau mông, Trần Thải đã bắt đầu vặn vẹo thắt lưng, uốn éo hai cái mông căng tròn. Trần Thải lắc lư khiến dương vật ma sát từng chỗ từng chỗ trong hậu môn, thành ruột bị cọ vừa tê vừa ngứa, cậu vừa thoải mái kêu rên phóng túng vừa gia tăng biên độ uốn éo thân thể.

Tư thế cưỡi ngựa khiến mặt đối mặt, Lý Tôn có thể thấy rất rõ ràng mỗi một biến đổi cảm xúc rất nhỏ trên mặt Trần Thải. Hai mắt khép hờ, gò má ửng đỏ, cánh môi ướt át… Lý Tôn nhìn thẳng xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên lồng ngực trắng nõn, hai viên đậu đỏ cương cứng nhấp nhô theo hô hấp, hắn dùng hai ngón tay vân vê đầu vú nho nhỏ.

“Hức hức… Thật thoải mái… Đầu vú bị ông xã bóp thoải mái… Cái mông bị dương vật chơi thoải mái…” Tiến công trên dưới, sung sướng trùng điệp khiến Trần Thải thoải mái đến khóc nấc, vừa dùng sức ưỡn ngực để Lý Tôn xoa bóp đầu vú, vừa dùng hậu môn kẹp chặt dương vật, cố gắng ngồi xuống.

Hậu môn ướt át mịn màng không ngừng co bóp dương vật, hơn nữa dáng vẻ Trần Thải dâm đãng chủ động cầu hoan, Lý Tôn hưởng thụ kích thích cả về thị giác lẫn cảm quan. Nhưng dù sao thể lực của cậu cũng có hạn, tốc độ nhấp nhô không bao lâu đã dần chậm lại, thậm chí còn rịn một tầng mồ hôi mỏng, Lý Tôn thấy thế vội vàng đỡ eo Trần Thải, giúp cậu lên xuống nhịp nhịp thân thể.

Có Lý Tôn hỗ trợ, tốc độ Trần Thải lập tức nhanh hơn, cái mông đánh bạch bạch bạch vào đùi Lý Tôn, dương vật đâm rút mang theo dịch ruột phân bố trong hậu môn khiến nơi kết hợp của hai người vừa ướt vừa dính.

18. Chương 18: Nấu Cơm

Edit: Qiezi

Trần Thải ‘ngồi’ trên dương vật Lý Tôn không ngừng nhấp nhô vặn vẹo, phía sau bị cắm sướng, phía trước cũng đứng thẳng, khi sung sướng càng ngày càng mãnh liệt đến cực điểm thì Trần Thải cũng không nhịn nữa, sảng khoái bắn ra ngoài.

Lý Tôn để Trần Thải bình ổn lại, sau đó vẫn giữ tư thế giao hợp đặt cậu xuống giường. Lý Tôn đoạt lại quyền chủ động, dương vật bắt đầu thô bạo đâm nát hậu môn, cho đến khi tất cả tinh dịch nóng hổi đều được bắn vào trong thân thể cậu.

Sau đó giống như thường ngày, Lý Tôn xử lý sạch sẽ, tắm rửa cho Trần Thải, ôm cậu lên giường chui vào chăn, ôm nhau cùng qua giấc mộng đẹp.

Ngày hôm sau Trần Thải tỉnh lại, Lý Tôn đã làm xong bữa sáng. Sau khi ăn xong, hắn chuẩn bị đến công ty, cậu vừa đeo caravat cho hắn vừa cầm túi công văn giúp hắn, theo hắn đến cửa nhà.

Lý Tôn cúi đầu đổi giày, Trần Thải bẻ bẻ tay đứng sau lưng hắn. Trần Thải rất muốn nói với hắn nhớ về nhà sớm, nhưng hôm qua nói xong mấy lời này, chính cậu lại về trễ, bây giờ sao có thể không biết xấu hổ mở miệng nữa.

“Tôi đi đây.” Lý Tôn thay giày xong liền xoay người, như hôm qua hôn môi Trần Thải.

“Ông xã, anh…” Trần Thải chậm chạp lên tiếng, nhưng lời đến bên môi vẫn không thể nói ra.

“Hử?” Lý Tôn dừng bước, đứng tại chỗ chờ Trần Thải nói hết.

“Không có gì.” Cậu do dự hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu.

“Tôi đi đây.” Lý Tôn xoay người, vươn tay mở cửa.

Trên mặt Trần Thải hiện lên chút mất mát.

“Tôi sẽ cố gắng về sớm.” Lý Tôn bước một chân ra cửa, nhưng lại quay đầu nói một câu với Trần Thải.

“Dạ.” Trần Thải lập tức vui vẻ trở lại, gật đầu cái rụp.

Lúc này Lý Tôn mới an lòng đi làm.

Sau khi Lý Tôn đi, Trần Thải ngây người bần thần, cũng không có tâm tư chơi game, suy nghĩ tìm chút chuyện ‘có ý nghĩa’ để làm. Gần đây cuộc sống của Trần Thải đều tập trung trên người Lý Tôn, cho nên muốn làm chuyện gì đều liên quan đến hắn. Lý Tôn đối tốt với mình, cưng chiều mình, sáng sớm đã làm đồ ăn sáng cho mình, tan tầm về nhà còn làm cơm tối chờ mình… Aiz! Nấu cơm! Trần Thải đột nhiên nghĩ đến gần đây mình ở nhà, còn luôn để Lý Tôn vất vả làm việc về nấu ăn cho mình. Trần Thải áy náy, lập tức quyết định hôm nay nhất định phải học nấu ăn.

Bởi vì thường ngày Lý Tôn luôn nấu ăn, cho nên trong nhà bếp có đầy đủ tất cả dụng cụ, trong tủ lạnh cũng có nguyên liệu tươi mới. Trần Thải đọc sách dạy nấu ăn, sau đó hào hứng vào nhà bếp bắt đầu lần mò tập nấu.

May là trước đây Trần Thải ở nhà cũng không phải cậu ấm mười ngón tay không dính nước mùa xuân, cũng có thể phân rõ củi gạo dầu muối, làm từng bước theo sách dạy nấu ăn, tuy rằng hương vị bình thường, bỏ muối hơi nhiều, nấu hơi cháy, nhưng cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng bỏ vào miệng. Hơn nữa buổi trưa Lý Tôn cũng không về nhà, Trần Thải cả ngày ở trong nhà bếp nghiêm túc học nấu ăn.

Buổi chiều khi Lý Tôn về nhà, mới vào cửa đã nghe thấy mùi thơm thức ăn.

“Tiểu Thải!” Lý Tôn men theo mùi thức ăn vào nhà bếp, thấy Trần Thải đang đứng trước bếp xào rau. Hắn nhớ trước kia Trần Thải từng nói mình không biết nấu ăn, nhìn tình huống hiện giờ không khỏi giật mình kêu một tiếng.

“Ông xã về rồi!” Trần Thải quay đầu lại cho Lý Tôn một nụ cười rất rực rỡ.

“Không phải em không biết nấu ăn sao?” Lý Tôn chỉ vào chảo thức ăn Trần Thải đã xào xong, nói ra nghi ngờ trong lòng.

“Em… Hôm nay em mới học, em… Em muốn anh về nhà có thể thoải mái ăn cơm.” Trần Thải lắp bắp, xấu hổ đỏ mặt.

“Cám ơn em.” Lý Tôn bước tới ôm chặt Trần Thải vào lòng.

“Ông xã… A! Đồ ăn sắp khét!” Trần Thải định săn sóc Lý Tôn một lúc, nhưng đột nhiên nghĩ đến thức ăn mình mới xào phân nửa, vội vàng giãy khỏi ôm ấp của hắn, xoay người tiếp tục bận rộn.

“Tay em bị sao vậy?” Lý Tôn đi tới bên cạnh Trần Thải, cúi đầu nhìn cậu xào rau thì mới chú ý tới trên ngón tay cậu dán băng keo cá nhân.

“Lúc nãy cắt thức ăn không cẩn thận cắt vào tay. Em không sao, vết thương nhỏ thôi.” Trần Thải không để tâm nói.

“Để tôi nhìn xem.” Lý Tôn lập tức nắm tay Trần Thải, xem xét cẩn thận.

“Ông xã, thật sự không sao.” Trần Thải cười cười lắc đầu với Lý Tôn.

Lý Tôn lại nhìn chằm chằm một lúc lâu, xác nhận tay Trần Thải không bị gì mới buông tay.

“Thức ăn sắp xong rồi, ông xã, anh mau đi thay đồ đi.” Trần Thải đẩy Lý Tôn, ý bảo hắn quay về phòng thay quần áo.

Lý Tôn thấy thức ăn đã gần như xong xuôi, lúc này mới yên tâm ra khỏi nhà bếp.

Khi Lý Tôn thay xong quần áo đi xuống, Trần Thải đã dọn xong thức ăn lên bàn.

Hai người ngồi đối mặt trước bàn ăn, Trần Thải khẩn trương nhìn Lý Tôn gắp đũa đầu tiên.

“Ngon lắm.” Sau khi nuốt xong đũa đầu tiên, Lý Tôn ngẩng đầu cho Trần Thải một đáp án.

“Vậy anh ăn nhiều một chút. Ông xã, anh nếm thử cái này…” Trần Thải cũng biết mình nấu ăn không ngon bằng Lý Tôn, nhưng nghe hắn nói như vậy trong lòng cậu vẫn rất vui vẻ. Trần Thải hưng phấn không ngừng gắp thức ăn cho Lý Tôn.

19. Chương 19: Nhà Bếp Play

Edit: Qiezi

Lý Tôn ăn bữa này nhiều hơn bình thường rất nhiều. Dùng cơm xong, Trần Thải đứng lên chuẩn bị thu dọn chén đũa, nhưng Lý Tôn lo lắng vết thương trên ngón tay cậu, nói gì mà nhất quyết không để Trần Thải làm việc nhà.

Đối với chuyện Trần Thải chủ động nấu ăn cho mình, tuy rằng Lý Tôn biểu hiện không quá kích động nhưng trong lòng lại cảm động muốn xỉu. Lý Tôn cảm thấy năm năm chung tình với Trần Thải vô cùng may mắn. Tiểu Thải thật tốt! Ngoan ngoãn, nghe lời, còn biết chủ động săn sóc… Lý Tôn thật sự càng ngày càng thích Trần Thải, chỉ cần vừa nghĩ đến Trần Thải sẽ cảm thấy trái tim mềm mại ấm áp.

Buổi tối hai người hoan ái, động tác của Lý Tôn cũng vô cùng ôn nhu, sau khi hầu hạ Trần Thải bắn trong miệng hắn, lại liếm láp phía sau cậu. Thân thể cậu vốn rất mẫn cảm, khi đầu lưỡi mềm ướt chuyển động vài vòng xung quanh nếp uốn, tê dại sảng khoái đến suýt chút nữa làm Trần Thải bắn chỉ vì bị Lý Tôn liếm hậu môn. Đợi đến khi dương vật thô dài cắm vào phía sau, Trần Thải càng khóc lóc bảo Lý Tôn chơi mình…

Sau ngày hôm đó, Trần Thải như một cô vợ hiền lành, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ nấu cơm đợi Lý Tôn về nhà. Mà Lý Tôn mặc dù chưa từng ngon ngọt cảm ơn Trần Thải, nhưng trên thực tế lại càng đối tốt với Trần Thải. Hai người em chăm sóc anh, anh quan tâm em, tình cảm cũng đương nhiên càng ngày càng tốt, cặp đôi mới cưới tính phúc ngọt ngào, lại giống như đôi vợ chồng bên nhau hoạn nạn đã nhiều năm.

Lý Tôn tan tầm về nhà, tra chìa mở cửa, đổi giày xong lặng lẽ đến nhà bếp.

Trần Thải đang bận rộn trong bếp, miệng còn ngâm nga khúc nhạc lệch tông, không phát hiện Lý Tôn đi vào.

Lý Tôn tựa cửa nhà bếp, chỉ nhìn bóng lưng bận rộn của Trần Thải đã cảm thấy trong lòng chất chứa hạnh phúc như muốn tràn ra ngoài.

“Tiểu Thải.” Lý Tôn nhìn chằm chằm Trần Thải một lúc lâu, cuối cùng không kiềm được rung động vòng tay ôm Trần Thải từ phía sau.

“A!” Trần Thải bị Lý Tôn bất ngờ ôm lấy, la lên đầy sợ hãi, thân thể run run. May là lúc này không cầm dao, bằng không nhất định sẽ cắt phải tay.

“Xin lỗi, dọa em rồi.” Lý Tôn áy náy khẽ hôn lên cần cổ mảnh mai của cậu.

“Không sao, sao hôm nay ông xã về sớm vậy?” Trần Thải lắc đầu, an tâm tựa vào lòng Lý Tôn, tay tiếp tục bận rộn.

“Công ty ít việc.” Lý Tôn tùy tện trả lời, hạ nụ hôn xuống cái gáy xinh đẹp, để lại một vệt nước ẩm ướt. Công ty lớn như Lý thị sao có thể rảnh rỗi, chẳng qua Lý Tôn làm liên tục cả ngày, buổi trưa cũng chỉ ăn vài miếng không ngừng làm việc, chỉ vì có thể về nhà sớm gặp Trần Thải. Hơn nữa so với sơn hào hải vị bên ngoài, Lý Tôn cảm thấy bữa cơm thân tình của Trần Thải mới là đồ ăn ngon nhất thế giới.

“Ông xã… Ngứa…” Trần Thải bị Lý Tôn hôn có hơi ngứa, cười cười rụt cổ muốn tránh né hắn.

Lý Tôn lại nhân cơ hội này ngậm vành tai mềm mại của cậu, đầu tiên là vươn lưỡi liếm một vòng, sau đó lại nhẹ nhàng mút vào.

“Ông xã… Đừng… Cơm… Cơm tối…” Tai là bộ phận nhạy cảm của Trần Thải, bị Lý Tôn ngậm vào miệng mút một cái lập tức biến hóa, giọng nói mềm nhũn mang theo khàn khàn cầu xin Lý Tôn.

Dáng vẻ muốn mà ra vẻ của Trần Thải càng làm Lý Tôn ngứa ngáy khó nhịn, không chỉ không buông Trần Thải, trái lại đầu lưỡi liếm láp chui vào tai cậu.

“Ông xã… Ngứa… Ngứa…” Hơi thở nóng bỏng phun vào trong tai, Trần Thải giãy giụa né tránh, cái mông không ngừng ma sát cái thứ giữa háng Lý Tôn, nhanh chóng cọ cọ khiến thứ kia cương cứng.

“Tiểu Thải…” Lý Tôn không dằn vặt tai Trần Thải nữa, dùng một tay xoay đầu cậu, ngậm lấy cánh môi mềm mại kia vào miệng.

Lý Tôn hôn môi, tay cũng không nhàn rỗi. Bởi vì Trần Thải ở nhà chỉ mặc đồ bộ rộng rãi, quần thun khiến tay Lý Tôn dễ dàng mò vào. Tay hắn chui thẳng vào trong quần lót Trần Thải, chơi đùa dương vật đã hơi cương.

“Ưm ưm…” Miệng bị lấp kín, Trần Thải chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở mơ hồ.

Lý Tôn thấy Trần Thải luôn nghiêng đầu rất vất vả nên buông lỏng cánh môi. Hắn ôm cậu từ phía sau, một tay vòng quanh eo, tay kia ở trong quần cậu cầm dương vật vừa xoa vừa bóp. Hắn còn chen dương vật của mình vào giữa mông cậu, không ngừng cọ sát kẽ mông.

“A a… Ông xã… Cơm tối…” Trần Thải đã ý loạn tình mê, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm thức ăn đã làm một nửa.

“Tôi không đói.” Vì tránh Trần Thải nhớ thương bữa tối, Lý Tôn nhanh chóng mở miệng trả lời. Lý Tôn chơi đùa dương vật của Trần Thải vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, buông dương vật ra, kéo quần cậu kể cả quần lót đến đầu gối, lộ ra hai cánh mông trắng nõn tròn trịa. Lý Tôn cởi thắt lưng, kéo quần lót xuống một chút, dương vật đang cương nảy ra ngoài.

20. Chương 20: Bôi Trơn

Edit: Qiezi

Lý Tôn hận không thể lập tức nhét dương vật vào cửa sau Trần Thải, nhưng lại không thể cứ đâm thẳng vào. Hắn cũng không kịp đợi mở rộng hậu môn cậu, cũng may trong nhà bếp có rất nhiều thứ có thể bôi trơn. Hắn lướt quanh nhìn thấy một chai sốt trộn salad, vươn tay mở nắp, quẹt một ít sốt màu trắng lên đầu ngón tay.

“Ông xã…” Trần Thải thấy động tác của Lý Tôn là hiểu hắn muốn làm gì, nhưng cậu không có ý định ngăn cản Lý Tôn, trái lại chống tay lên quầy bếp, nâng mông cao hơn một chút.

Lúc Lý Tôn chen ngón tay dính sốt vào trong, ngón tay bôi chút sốt xung quanh miệng huyệt rồi đỉnh vào trong. Sốt bôi trơn rất tốt, ngón tay ra vào mới vài cái đã trở nên trơn mềm, sốt bên trong bị khuấy loãng, không chỉ lúc thọc ra thọc vào kêu vang òm ọp mà chất lỏng màu trắng còn chảy ra ngoài hậu môn, khiến hậu môn cậu một mảnh trắng dính, giống như khi Lý Tôn bắn vào, tinh dịch chảy ra ngoài, càng tăng thêm vài phần dâm mỹ.

“Ông xã… Được rồi… Nhanh cắm dương vật vào đi…” Lý Tôn đã gấp, Trần Thải càng gấp hơn, hậu môn đã dần không thể thỏa mãn ngón tay đâm thọc, Trần Thải bắt đầu đong đưa mông giục Lý Tôn đưa dương vật vào.

Lý Tôn lập tức rút ngón tay ra, hai tay tách mông sang hai bên, hậu môn bị kéo căng thành cái lỗ nhỏ. Lý Tôn thẳng lưng, một tiếng ‘phụt phụt’ vang lên, trong nháy mắt dương vật đâm lút cả gốc vào hậu môn.

Trong nhà bếp nhanh chóng vang lên âm thanh va chạm mãnh liệt của hai thân thể, tiếng bạch bạch vang dội xen lẫn tiếng rên rỉ quyến rũ của Trần Thải, tiếng thở dốc của Lý Tôn, còn có tiếng nước khi dương vật ra vào hậu môn…

Sốt salad lúc nãy dùng để mở rộng hậu môn đã sớm bị dương vật khuấy thành bãi nước, hơn nữa Trần Thải tiết ra dịch ruột, trong hậu môn ướt đến rối tinh rối mù. Dưới sự ra vào nhanh chóng của Lý Tôn, chất lỏng màu trắng bị vẩy ra, khiến trên mông Trần Thải nhầy nhầy nhụa nhụa, ngay cả lông xung quanh dương vật Lý Tôn cũng dính theo.

“A a… Mông bị chơi chảy nước… Ông xã mau chơi em…” Nửa người trên của cậu hầu như tựa lên bàn bếp, cái mông đẩy ra sau hùa theo va chạm Lý Tôn.

Lý Tôn vừa hung mãnh chơi hậu môn Trần Thải vừa cúi đầu nhìn ngắm chỗ kết hợp của hai người, dương vật đỏ tím ra ra vào vào giữa cánh mông trắng nõn, dương vật thoạt nhìn óng ánh dính đầy chất lỏng nhớp nháp, thỉnh thoảng va chạm mạnh còn có thể kéo ra một mảng thịt đỏ hồng trong hậu môn… Lý Tôn bị cảnh tượng dâm mỹ nhục dục trước mắt kích thích dương vật càng thêm cứng rắn, như gậy sắt thọc mạnh vào động thịt mềm mại của Trần Thải.

Trần Thải bị chơi tới chơi lui không khống chế được bắn ra. Nếu là bình thường, Lý Tôn nhất định sẽ chơi đùa Trần Thải một lúc nữa, nhưng bây giờ hai người đang đứng làm tình trong nhà bếp, hắn sợ cậu quá mệt mỏi, mãnh liệt đâm rút thêm vài cái rồi cùng bắn ra với cậu.

Sau khi Trần Thải bắn xong, hai đùi mềm nhũn không đứng lên nổi, bị Lý Tôn ôm vào phòng tắm tẩy rửa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lý Tôn ôm Trần Thải về giường, sấy khô tóc cho cậu rồi đặt cậu nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn.

“Em ngủ một lát đi, tôi nấu ăn.” Lý Tôn cúi người hôn lên trán cậu, ngồi dậy chuẩn bị xuống nhà bếp.

“Ông xã…” Trần Thải vội vàng túm tay Lý Tôn, trong mắt ngập tràn ý tứ không muốn xa rời. Trước đây Trần Thải vốn là một chàng trai cởi mở phóng khoáng, nhưng bây giờ cậu cảm thấy mình càng ngày càng giống một cô bé yếu ớt dính người. Nhưng cậu thật sự thích được Lý Tôn cưng chiều thương tiếc, không quan tâm hành vi của mình có giống con gái hay không.

“Em ngủ đi, lát nữa tôi mới đi.” Lý Tôn lại ngồi xuống bên giường.

Lúc này Trần Thải mới an tâm nhắm mắt.

Lý Tôn đợi đến khi Trần Thải ngủ say mới rời khỏi phòng ngủ.

Chờ đến khi Trần Thải tỉnh lại, Lý Tôn đã làm xong bữa tối. Làm tình lúc chiều đã tốn không ít sức lực của Trần Thải, bây giờ đói meo, đúng lúc một bàn cơm phong phú bày trước mặt, Trần Thải ngấu nghiến không ít thức ăn.

Ăn cơm no, Trần Thải có tinh thần, dọn dẹp nhà bếp xong xuôi, lập tức cùng Lý Tôn ngồi trên sô pha xem tivi. Bây giờ cũng không cần Lý Tôn ôm Trần Thải, cậu đã chủ động rúc vào lòng hắn.

Chương trình Lý Tôn xem đều là thời sự, Trần Thải không có hứng thú nhưng vẫn ngoan ngoãn không làm ồn.

“Ông xã…” Lúc thời sự kết thúc bắt đầu quảng cáo, Trần Thải nhỏ giọng gọi.

“Ừ.” Lý Tôn đáp lời, tỏ vẻ mình đang nghe.

“Em có thể về nhà không?” Trần Thải dè dặt hỏi Lý Tôn. Hai người kết hôn gần một tháng, từ sau khi đến nhà Lý Tôn, Trần Thải chưa từng về nhà mình, sao có thể không nhớ ba mẹ. Nhưng mới vừa kết hôn, Trần Thải và Lý Tôn vẫn còn ngại ngùng, không dám nói chuyện về nhà. Bây giờ tình cảm hai người tiến triển nhanh chóng, Lý Tôn lại đối tốt với mình như vậy, lúc này Trần Thải mới mở miệng hỏi.

21. Chương 21: Về Nhà

Edit: Qiezi

“Chờ cuối tuần tôi với em cùng về.” Lý Tôn lập tức trả lời.

“Cám ơn ông xã.” Trần Thải vui vẻ, ngồi dậy hôn một cái thật kêu lên mặt Lý Tôn.

Lý Tôn vươn tay ôm vai Trần Thải kéo vào lòng mình.

Cuối tuần đã đến, Lý Tôn lái xe đưa Trần Thải về nhà. Trần Thải chỉ lo vui vẻ, không nhớ tới lần đầu về nhà sau khi kết hôn phải mua đồ cho ba mẹ. Mãi đến khi tới cửa nhà, thấy Lý Tôn xách một đống quà từ trong cốp xe, cậu mới nhớ mình không chuẩn bị thứ gì, không khỏi giật mình vì sự cẩn thận tỉ mỉ của Lý Tôn.

“Mẹ!” Trần Thải vừa vào nhà đã nhào vào lòng mẹ Trần đang mở cửa.

“Nhanh đứng thẳng nào, để mẹ nhìn con thử xem.” Mẹ Trần bảo Trần Thải đứng thẳng, ngắm kỹ từ trên xuống dưới. Trần Thải bị ép kết hôn với Lý Tôn, ba mẹ vẫn luôn lo lắng, sợ Trần Thải còn bé bị Lý Tôn ức hiếp. Gần một tháng nay, Trần Thải chỉ gọi điện về nhà nói mình sống rất tốt, nhưng dù sao nói miệng không bằng chứng, ba mẹ phải thấy tận mắt mới yên tâm được.

Mẹ Trần nhìn trước nhìn sau Trần Thải, dáng vẻ không thay đổi bao nhiêu, nhưng trên mặt lại nhiều thêm ngọt ngào cùng hạnh phúc.

“Ba, mẹ.” Giữa lúc Trần Thải đang trong cơn vui sướng khi gặp được ba mẹ, Lý Tôn đứng phía sau đột nhiên mở miệng gọi.

“Ừ.” Ba mẹ Trần Thải do dự một lúc mới trả lời. Đối với Lý Tôn, ba Trần mẹ Trần biết ơn hắn giúp Trần gia vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng lại hận hắn ép buộc Trần Thải kết hôn, cũng không biết là biết ơn nhiều hơn hay oán hận nhiều hơn, hơn nữa Lý Tôn đột nhiên mở miệng cũng khiến ba mẹ Trần Thải không phản ứng kịp.

“Xin lỗi ông xã, em vui quá quên mất anh.” Trần Thải chạy vội tới bên cạnh Lý Tôn, khoác tay hắn kéo hắn đến trước mặt ba mẹ.

Một tiếng ‘ông xã’ của cậu khiến ba Trần mẹ Trần chú ý thêm một chút, nhìn lúc này Trần Thải dựa sát Lý Tôn, vẻ mặt ngọt ngào không giống giả vờ. Ba Trần mẹ Trần đoán rằng gần một tháng nay Trần Thải sống rất tốt, thiện cảm đối với Lý Tôn cũng tăng thêm vài phần.

“Đừng đứng đó nữa, mau vào nhà đi.” Mẹ Trần gọi Lý Tôn và Trần Thải vào nhà.

“Trần Thải, con về nhà còn mua nhiều thứ như vậy làm gì.” Ba Trần thấy Lý Tôn và Trần Thải xách túi lớn túi nhỏ vào phòng khách, mở miệng oán trách một câu.

“Ba, không phải con mua, mấy thứ này đều do Lý Tôn mua, anh ấy muốn hiếu kính hai người. Hơn nữa anh ấy đã mua từ trước, không nói cho con biết.” Trần Thải giải thích với ba, thuận tiện nói vài lời tốt đẹp cho Lý Tôn.

“Ba, mẹ, chỉ là chút tâm ý nho nhỏ.” Lý Tôn tiếp lời Trần Thải.

“Lý… Lý Tôn, sau này thường xuyên đưa Trần Thải về nhà là được, đừng… Mua nhiều đồ vậy nữa, người một nhà không cần khách khí.” Ba Trần nói lời khách sáo, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất vui vì hành vi của Lý Tôn.

Người một nhà vào phòng khách, ngồi trên sô pha trò chuyện. Lý Tôn vẫn kiệm lời như trước, đa phần đều là Trần Thải ríu rít không ngừng. Bởi vì ở nhà mình, có ba mẹ yêu thương, ông xã cưng chiều, Trần Thải vui vẻ luôn cười toe toét.

“Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi đi chuẩn bị bữa trưa.” Tới gần trưa, mẹ Trần đứng dậy.

“Mẹ, con giúp mẹ.” Trần Thải cũng đứng lên theo, vào nhà bếp với mẹ mình.

“Con không biết nấu ăn, đừng gây thêm rắc rối!” Mẹ Trần quay đầu quở trách Trần Thải.

“Mẹ, con đã học nấu ăn, hơn nữa ngày nào cũng nấu cho Lý Tôn. Ông xã, em nấu ăn ngon không?” Vì để chứng minh mình thật sự biết nấu ăn, cậu còn quay đầu hỏi Lý Tôn một câu.

“Ngon.” Lý Tôn nghiêm túc trả lời.

“Mẹ, mẹ nghe thấy không? Lý Tôn nói con nấu ăn ngon.” Trần Thải kiêu ngạo khoe khoang.

“Nghe rồi nghe rồi, Trần Thải nhà chúng ta nấu ăn ngon nhất thế giới, như vậy được chưa? Con ra phòng khách nói chuyện với Lý Tôn đi, một mình mẹ làm được.” Mẹ Trần cưng chiều cười cười, vỗ vai Trần Thải ý bảo cậu ra phòng khách với Lý Tôn.

Trần Thải nghĩ Lý Tôn không thích nói chuyện, để hắn ngồi với ba khó tránh khỏi xấu hổ, cậu lập tức nghe lời mẹ, ngoan ngoãn ra phòng khách.

Sau khi cơm nước xong, ba mẹ Trần Thải về phòng ngủ trưa, Trần Thải kéo Lý Tôn về phòng ngủ của mình.

“Ông xã, anh xem nè, đây là ảnh chụp của em từ nhỏ đến lớn.” Trần Thải lục tủ tìm một quyển album thật dày đặt trước mặt Lý Tôn.

Lý Tôn lật từng trang, từ bé con mông trần đến khi tập tễnh tập đi rồi trở thành thiếu niên ngây ngô… Quyển album ghi chép hoàn chỉnh quá trình trưởng thành của Trần Thải. Mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của Trần Thải trên ảnh đều in sâu vào lòng Lý Tôn. Hắn nghĩ Trần Thải cũng thật sự thích mình, bằng không sẽ không chia sẻ những kỷ niệm này với hắn.

22. Chương 22: Nuông Chiều

Edit: Qiezi

“Có thể cho tôi tấm hình này không?” Khi Lý Tôn lật xem một trang album thì đột nhiên chỉ vào một tấm hình, hỏi Trần Thải.

“Đương nhiên có thể, nhưng ông xã lấy hình em làm gì?” Trần Thải nghi ngờ nhìn tấm hình Lý Tôn chỉ, trong ảnh là Trần Thải đi du lịch ở nơi nào đó, phong cảnh non xanh nước biếc rất đẹp, nhưng Trần Thải lại chống nạnh ngửa mặt lên trời cười vang, dáng vẻ vừa ngốc vừa khùng.

Lý Tôn không trả lời, hắn lấy ví ra, sau đó rút ảnh từ trong alum rồi cẩn thận kẹp vào ví mình.

“Ông xã… Ai nha, đừng nhìn ảnh nữa, nhìn em nhìn em nè!” Hành động của Lý Tôn khiến Trần Thải cảm thấy thật ngọt ngào, nhưng thấy Lý Tôn cứ chăm chú nhìn tấm ảnh, cậu mất hứng, hai tay ôm đầu Lý Tôn xoay qua nhìn mặt cậu.

Đến khi Lý Tôn thật sự chăm chú nhìn Trần Thải, cậu lại xấu hổ, dần đỏ mặt dưới ánh mắt hắn.

Trong mắt Lý Tôn lấp ló ý cười nhàn nhạt.

“Ông xã!” Trước kia Lý Tôn cũng từng cười, chẳng qua Trần Thải không chú ý mà thôi. Bây giờ hai người hầu như mặt kề mặt, cậu không bỏ sót nụ cười của hắn, lập tức ngạc nhiên kêu lên.

Cho dù Lý Tôn cười, cơ mặt cũng không có dao động quá lớn, nhưng khóe mắt đuôi mày nhuốm đầy ôn nhu lại khiến trái tim Trần Thải mềm nhũn. Cậu ôm eo Lý Tôn, vùi đầu vào hõm cổ hắn.

Lý Tôn buông album, ôm chặt cậu vào lòng.

Đã lâu rồi Trần Thải mới về nhà một chuyến, ăn cơm tối xong cứ kì kèo mãi không muốn đi. Lý Tôn thấy thế chủ động hỏi Trần Thải muốn ngủ ở nhà một đêm không, cậu vội vàng gật đầu đáp ứng, nhưng lại lưu luyến nhìn Lý Tôn. Lý Tôn lại hỏi ba mẹ Trần Thải mình có thể quấy rầy một đêm không, ba Trần mẹ Trần đương nhiên sẽ không từ chối Lý Tôn, bảo hắn xem đây là nhà mình là được.

Đến tối sắp đi ngủ, bởi vì lúc đến đây Lý Tôn mới quyết định ở lại nên sau khi hắn tắm rửa xong cũng không mặc đồ ngủ, quần áo của Trần Thải đều rất chật, Lý Tôn trực tiếp trần truồng lên giường. Trần Thải thấy thế cũng không mặc quần áo, nude toàn thân chui vào chăn, rúc vào lòng Lý Tôn.

“Ông xã, cám ơn anh theo em về nhà, cám ơn anh ở lại…” Hai người mặt đối mặt, Trần Thải dán môi lên môi Lý Tôn thì thào, nói một câu hôn nhẹ một cái.

Hai thân thể nóng hổi dán chặt lấy nhau, hôn hôn đến mức thứ giữa háng đều ngỏng đầu lên.

“Ông xã, em khó chịu…” Trần Thải kéo tay Lý Tôn đặt lên dương vật mình.

Lý Tôn kéo hai dương vật kề sát lại, xoa nắn trên dưới.

“Ông xã… Ông xã…” Trần Thải không ngừng hôn môi Lý Tôn, phát ra tiếng ngâm khẽ sướng rơn.

Tiếng trao đổi nước bọt vang vọng trong phòng ngủ, bầu không khí ấm áp mà diễm lệ.

“Ông xã, phía sau cũng khó chịu, em muốn dương vật…” Phía trước thoải mái, hậu môn đã quen bị dương vật chơi đùa trở nên trống rỗng, Trần Thải bĩu môi làm nũng.

“Ừ, Tiểu Thải xoay người lại.” Lý Tôn ừ một tiếng, buông dương vật hai người ra, lệnh Trần Thải xoay người ra sau.

Trần Thải lập tức nghe lời, đưa lưng về phía Lý Tôn.

Ngọn đèn đầu giường mờ mờ ảo ảo, Lý Tôn nhìn xung quanh, trong phòng ngủ Trần Thải không có thứ gì có thể bôi trơn. Hắn hơi suy tư rồi với ngón tay vào miệng, dùng nước bọt thấm ướt rồi đút ngón tay vào giữa kẽ mông Trần Thải.

Sau khi hai người kết hôn hầu như ngày nào cũng làm tình, thân thể Trần Thải vốn mẫn cảm, phía sau luôn bị dương vật đâm thọc cũng trở nên dễ mở rộng, ngón tay ra ra vào vào vài cái, bên trong hậu môn đã mềm mại, ẩm ướt.

Lý Tôn cảm thấy mở rộng gần như ổn thỏa, lập tức rút ngón tay ra, xoay người Trần Thải lại rồi đặt lên giường. Lý Tôn đè lên người Trần Thải, cậu vốn đã hứng tình, nhanh chóng dùng hai chân kẹp chặt eo Lý Tôn, cái mông đỉnh về phía trước, miệng hậu môn trùng hợp hút lấy đầu khất dương vật, Lý Tôn lập tức chậm rãi đỉnh vào trong hậu môn.

Dù sao đang ở nhà ba mẹ Trần Thải, hai người không dám điên cuồng như ở nhà mình. Lý Tôn thả chậm tốc độ đâm rút, cố gắng không làm ra âm thanh quá lớn, nhưng bên trong Trần Thải phân bố dịch ruột tuy không nhiều như suối phun nhưng làm bên trong ướt nhẹp, dương vật ra ra vào vào sẽ luôn có tiếng nước lép nhép, vang vọng trong phòng ngủ yên tĩnh có vẻ vô cùng dâm mỹ.

“Ông xã ông xã… Thật thoải mải… Mông thích bị dương vật chơi đùa… Thích ông xã chơi em…” Trần Thải cũng không dám kêu rên dâm đãng như bình thường, tiếng nức nở khe khẽ, dùng sức nâng mông lên hùa theo va chạm của Lý Tôn…

Sau khi Trần Thải bị dương vật đâm bắn, Lý Tôn cũng phóng tinh trong hậu môn ẩm ướt, sau khi rửa sạch thân thể thì ôm nhau cùng mơ giấc mộng đẹp.

23. Chương 23: Kết Thúc Thầm Mến

Edit: Qiezi

Từ sau khi Lý Tôn đưa Trần Thải về thăm nhà, quan hệ hai người càng thêm thân mật, Lý Tôn đặt Trần Thải ở đầu quả tim mà yêu thương cưng chiều, Trần Thải cũng cam tâm tình nguyện giặt quần áo nấu cơm cho Lý Tôn, vui vẻ làm ‘cô vợ nhỏ’ của hắn. Nhưng dù sao Trần Thải cũng là học sinh 18 tuổi, rất nhanh đến ngày tựu trường.

Trước kia Trần Thải vì nhà gần mà không ở ký túc xá của trường, bây giờ cũng tiện mỗi ngày về nhà, mắc công đột nhiên không ở ký túc xá sẽ khiến bạn học hoài nghi. Ngày khai giảng, Lý Tôn đưa Trần Thải đến trường, cậu bảo Lý Tôn đưa đến trường nhớ dừng xe ở xa xa. Lý Tôn hơi nghi ngờ, Trần Thải vội vàng giải thích vì thân phận hắn quá hiển hách, bị bạn học nhìn thấy hai người ở bên nhau khó tránh khỏi bị nói này nói nọ. Cậu cũng không ngại bị lộ chuyện mình kết hôn, chỉ là bị người ta bàn tán sau lưng không thoải mái lắm mà thôi. Lý Tôn nghe xong cũng không trách cứ Trần Thải, trái lại vì mình mang đến phiền phức cho Trần Thải mà hơi áy náy.

Sau đó, ngày nào Lý Tôn cũng đưa Trần Thải đến trường, nhưng đều đỗ xe ở gần trường học. Hơn nữa chương trình đại học khá nhẹ nhàng, Trần Thải tan học sớm cũng không cần Lý Tôn đến đón, cậu tự đón xe bus về nhà trước nấu cơm. Ở trong mắt những người bạn học, Trần Thải vẫn bình thường như trước, cậu cũng vui vẻ tự tại với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và khiêm tốn.

“Trần Thải! Trần Thải! Chờ một chút!” Chiều hôm đó tan học, Trần Thải đang vội về nhà nấu cơm cho Lý Tôn, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi ầm ĩ.

“Chị?!” Trần Thải xoay người, thấy một nữ sinh tóc dài phấp phới chạy về phía mình.

“Trần Thải… Phù ~” Nữ sinh chạy đến trước mặt Trần Thải, vỗ vỗ ngực.

Nữ sinh rất đẹp, mắt hoa đào to tròn, mặt trái xoan tinh tảo, tóc đen dài bay bay, có lẽ vì chạy quá nhanh nên hai gò má ửng hồng, càng thêm xinh đẹp động lòng. Nữ sinh tên là Điền Điềm, chính là người chị khóa trên mà Trần Thải thầm mến.

“Chị tìm em có chuyện gì sao?” Trần Thải khách sáo hỏi, trước đây nếu Trần Thải thấy Điền Điềm, nhất định tim sẽ đập rộn lên, mặt nóng bừng, thậm chí ngay cả lời nói cũng lắp bắp. Nhưng lúc này Trần Thải lại cảm thấy tâm tĩnh như nước, không có chút phập phồng nào. Bây giờ trong lòng cậu chỉ có Lý Tôn, thầm mến trước kia đã vô tình kết thúc.

“Trần Thải, cuối tuần trường tổ chức lễ nghệ thuật sẽ công diễn múa ballet, chị múa dẫn đầu, mong lúc đó em có thể tới xem.” Điền Điềm cười híp mắt mời Trần Thải, dĩ nhiên không phải vì thích Trần Thải mới mời cậu đi xem mình biểu diễn. Điền Điềm xinh đẹp, hơn nữa lại học ballet, eo nhỏ dáng xinh, nam sinh theo đuổi cô đếm không hết, sao có thể để mắt đến Trần Thải không có tiếng tăm gì, Điền Điềm chỉ muốn Trần Thải đi khiêng đồ, giúp chút việc vặt mà thôi. Thật ra Điền Điềm luôn biết Trần Thải thích mình, cô luôn lợi dụng điểm này để nhờ Trần Thải giúp đỡ.

“Cám ơn chị, nếu em rảnh sẽ đi xem.” Trần Thải trả lời theo khuôn mẫu, khá lạnh nhạt. Thật ra Trần Thải cũng không muốn đi, chỉ là không muốn từ chối trước mặt Điền Điềm mà thôi. Cậu nghĩ xem ballet còn không bằng về nhà với Lý Tôn, ngọt ngọt ngào ngào với ông xã mình mới gọi là hạnh phúc.

“Đến lúc đó em ra hậu trường tìm chị là được.” Điền Điềm còn dặn dò riêng, muốn Trần Thải đến hậu trường hỗ trợ.

“Em biết rồi. Chị, em có việc phải về nhà, đi trước đây.” Trần Thải phải về nhà nấu cơm cho Lý Tôn nên vội vàng tạm biệt rồi rời đi ngay tức khắc.

“Tiểu Thải.” Bởi vì lần trước tập kích bất ngờ khiến cậu hoảng sợ, hiện tại Lý Tôn vừa vào nhà sẽ gọi một tiếng.

“Ông xã, em ở nhà bếp.” Trần Thải đang nấu bữa tối cao giọng đáp.

Lý Tôn thay giày xong lập tức vào nhà bếp đến phía sau Trần Thải, hai tay vòng quanh eo cậu.

“Ông xã…” Trần Thải cảm nhận được ấm áp trong lòng Lý Tôn, giọng mềm nhũn khẽ gọi.

Lý Tôn siết chặt tay ôm eo Trần Thải, quay đầu hôn lên tai cậu.

“Ông xã đừng… Để em nấu ăn đã…” Trần Thải sợ sẽ rối beng như lần trước, vội quay đầu tránh nụ hôn của Lý Tôn.

“Ừ.” Lý Tôn không xấn xổ tới, buông Trần Thải ra, tới bên cạnh cùng nhau nấu ăn.

Hai người sóng vai dựa vào nhau, bầu không khí bên trong ngọt ngào ấm áp.

“Tiểu Thải, có phải cuối tuần này trường em sẽ tổ chức lễ nghệ thuật?” Lý Tôn luôn yên lặng đột nhiên mở miệng hỏi.

“Đúng vậy, sao ông xã biết? A! Có phải trường em mời anh tham gia?” Ban đầu Trần Thải rất kinh ngạc, nhưng sau đó nghĩ đến lễ nghệ thuật năm nào trường cũng mời một vài nhân vật tiếng tăm trong xã hội, dựa vào thân phận địa vị của Lý Tôn, được mời cũng chẳng có gì lạ.

“Ừ, nếu em không thích thì tôi không đi.” Trước đây Lý Tôn cũng không tham gia mấy hoạt động như thế này, chỉ vì lần này là trường của Trần Thải, hắn muốn nhìn xem trường của cậu như thế nào, thế nhưng lại lo lắng mình xuất hiện sẽ mang đến phiền phức cho cậu.

24. Chương 24: Đố Kỵ

Edit: Qiezi

“Không có gì không có gì! Ông xã anh tới đi, dù sao người ta cũng không biết quan hệ của chúng ta!” Lý Tôn săn sóc khiến cậu áy náy, vội lắc đầu tỏ vẻ mình không ngại Lý Tôn đến trường.

“Ừ.” Lý Tôn đáp lời, chuyện đến trường Trần Thải được quyết định như thế.

“Ông xã, ngày nào anh đến trường? Đến lúc đó em tới nhìn anh.” Lễ nghệ thuật hàng năm sẽ mời người có tiếng tăm trong xã hội, hiệu trưởng sẽ đi cùng. Suy cho cùng Trần Thải còn nhỏ có chút hư vinh, muốn xem ông xã mình được mọi người vây quanh ngưỡng mộ. Nhưng lễ nghệ thuật tổ chức gần một tháng, Trần Thải hỏi Lý Tôn ngày nào đến trường.

“Ngày 5 cuối tuần, hiệu trưởng nói ngày đó có một tiết mục múa ballet, mời tôi đi xem.”

“A! Đúng lúc có một người bạn cũng mời em xem ballet. Em vốn không đi, nhưng nếu ông xã muốn, ngày đó em sẽ lên trường!” Trần Thải vừa nghe ngày đó Lý Tôn lên trường xem công diễn múa ballet, lập tức thay đổi kế hoạch lúc trước.

“Ừ.” Lý Tôn gật đầu, thầm nghĩ mượn cơ hội này xem thử Trần Thải ở trường học như thế nào.

Rất nhanh đến ngày công diễn ballet, Trần Thải ở trong phòng học làm bài tập, nghe bạn học nói hiệu trưởng đang cùng danh lưu xã hội* được mời đến tham quan trường học. Trần Thải biết trong những người này có Lý Tôn, vội vàng ra ngoài xem.

(Danh lưu xã hội: người có tiếng tăm trong xã hội)

“Lý đổng, mời sang bên này.” Hiệu trưởng cúi người chỉ đường cho Lý Tôn. Hắn là nhân vật nặng ký nhất trong những người nổi tiếng được mời, bình thường Lý Tôn không tham gia mấy kiểu hoạt động này, hiệu trưởng cũng không biết mình đạp vận cứt chó gì mời được hắn. Nhưng nếu Lý Tôn đã tới, hiệu trưởng phải dùng lễ nghi đối đãi.

Lý Tôn lạnh lùng gật đầu, mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình Trần Thải trong đám đông.

“Oa! Lý Tôn kia thật đẹp trai! Người thật còn đẹp trai hơn trên tivi!”

“Đúng vậy đúng vậy! A a a! Anh ấy nhìn sang chúng ta kìa!”

“Xin lỗi xin lỗi, xin nhường đường…” Trần Thải cúi đầu cố gắng len lỏi, khó khăn lắm mới chen lên phía trước, lúc ngẩng đầu lên trùng hợp đối diện với Lý Tôn đang nhìn sang.

Ông xã… Trần Thải mỉm cười nhìn Lý Tôn, mấp máy môi kêu hai chữ này.

Có lẽ bình thường nghe nhiều, Lý Tôn hiểu được môi ngữ của Trần Thải, trên gương mặt vô cảm đột nhiên xuất hiện ý cười.

“A a! Mau nhìn mau nhìn! Lý Tôn cười với mình, anh ấy cười lên thật đẹp trai!”

“Bà bị đui à, rõ ràng anh ấy cười với tôi! Hu hu hu! Đẹp trai xỉu!”

Đó là ông xã của tôi! Anh ấy cười với tôi! Trong lòng Trần Thải vô cùng đắc ý.

Sau đó Lý Tôn được hiệu trưởng mời đi xem múa ballet, Trần Thải cũng nhanh chóng đi theo.

Bởi vì trước đó không sắp xếp chỗ ngồi, Trần Thải không thể làm gì khác hơn là dựa theo lời mời trước đó đến hậu trường tìm Điền Điềm, đương nhiên bị Điền Điềm sai chút việc, nhưng bởi vì vừa gặp Lý Tôn, Trần Thải rất vui vẻ làm theo, không tính toán gì.

Lúc bắt đầu biểu diễn, Điền Điềm tìm cho Trần Thải một vị trí gần hậu đài, Lý Tôn đương nhiên ngồi hàng đầu, Trần Thải chỉ có thể đứng xa xa nhìn gáy hắn.

Điền Điềm múa dẫn đầu rất tốt, dáng vẻ mềm mại, điệu múa linh động, thỉnh thoảng sẽ được cả sảnh vỗ tay hoan hô. Nhưng bởi vì Trần Thải đã không còn thầm mến Điền Điềm, cho dù cô ta múa đẹp như thế nào cũng không khiến cậu hứng thú. Cậu vẫn luôn rướn cổ cố nhìn Lý Tôn ngồi ở phía trước.

“Chị Điền múa rất tốt, nhưng sao cảm thấy biểu cảm của chị ấy hơi khác thường. Đây vốn là một bài múa đau thương, nhưng sao chị Điền luôn nhìn xuống dưới đài mỉm cười vậy?”

“Cậu ngốc à! Cậu nghĩ xem người ngồi hàng đầu là ai, họ đều là người có tiếng tăm trong xã hội được hiệu trưởng mời tới, nhất là Lý Tôn kia, vừa đẹp trai còn giàu có. Cậu không phát hiện Điền Điềm luôn cười với hắn sao, nhất định là muốn quyến rũ Lý Tôn!”

Phía sau Trần Thải đột nhiên truyền đến tiếng bàn tán rì rầm.

Lúc này Trần Thải mới nghiêm túc nhìn Điền Điềm múa, thấy Điền Điềm thật sự có gì đó bất thường, trên mặt luôn mang theo nụ cười ngọt ngào không nói, còn luôn cố ý nhìn sang Lý Tôn.

Sau đó Trần Thải lo lắng. Cậu nhìn Điền Điềm rồi lại nhìn mình, người ta trước ngực nhấp nhô, eo nhỏ một vòng tay là có thể ôm hết. Cậu nhìn lại mình phía trước bằng phẳng, tuy eo cũng mảnh mai nhưng nhất định không bằng nữ sinh múa ballet.

Thật ra Trần Thải chỉ lo lắng viển vông, cậu không nghĩ tới ban đầu Lý Tôn kết hôn với cậu đã thể hiện hắn không thích con gái. Nhưng hiện tại Trần Thải rất đố kỵ Điền Điềm nhưng không thể làm gì, ngồi tại chỗ lòng như lửa đốt, vất vả lắm mới chờ đến khi biểu diễn kết thúc.

Buổi biểu diễn vừa kết thúc, Lý Tôn đã bị lãnh đạo trường học vây quanh rời đi, Trần Thải cũng chỉ có thể rầu rĩ tự về một mình.

25. Chương 25: Trước Gương…

Edit: Qiezi

Sau khi Trần Thải quay lại phòng học vẫn luôn nghĩ đến chuyện Điền Điềm quyến rũ Lý Tôn, càng nghĩ càng thấy diện mạo vóc dáng mình đều kém Điền Điềm, tâm tình cũng càng chùng xuống.

Sau khi tan học, Trần Thải thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà thì di động đột nhiên vang lên, lấy di động ra thì thấy là Lý Tôn gọi tới.

“Alo…” Bởi vì bên cạnh còn có những người khác, Trần Thải không tiện mở miệng gọi ông xã, không thể làm gì khác hơn là ậm ờ alo một tiếng.

“Tiểu Thải, em tan học chưa?” Lý Tôn không quá chú ý xưng hô của Trần Thải.

“Dạ rồi.”

“Tôi chờ em chỗ đậu xe cũ, bây giờ em xuống đi, chúng ta cùng về nhà.” Lý Tôn nói muốn đón Trần Thải về nhà.

“Dạ!” Trần Thải trả lời thật kêu, tâm tình u ám lập tức trở nên vui vẻ.

Trần Thải đến nơi đã hẹn, thấy Lý Tôn đang tựa bên hông xe chờ mình.

“Ông xã!” Trần Thải nhìn xung quanh không có ai, hưng phấn lao vào lòng lý Tôn.

“Ừ.” Lý Tôn vươn tay ôm chặt Trần Thải.

“Ông xã, sao anh trở về sớm vậy, em tưởng anh phải dùng cơm tối với hiệu trưởng.” Trần Thải đột nhiên ngẩng đầu từ trong lòng Lý Tôn.

“Tôi nói còn có việc phải đi sớm.” Lý Tôn trả lời qua loa. Kỳ thật là vì Lý Tôn nghĩ Trần Thải sắp tan lớp, cố ý từ chối dùng cơm, muốn đón cậu về nhà.

“Ông xã…” Trần Thải cũng biết Lý Tôn đối tốt với mình, ngọt ngào tựa vào lòng hắn.

Hai người về nhà, cơm nước xong xem tivi, sau đó cùng về phòng ngủ nghỉ ngơi, tâm tình Trần Thải vẫn rất tốt. Cho đến khi đi tắm, Trần Thải tìm quần áo ngày mai đến trường, lúc đứng trước gương khoa tay múa chân thì lại nghĩ đến chuyện Điền Điềm, Trần Thải nhìn mình trong gương như cái bàn giặt quần áo, trong lòng bắt đầu tự ti.

Trần Thải buồn bực sờ sờ trước ngực mình, đầu vú hoàn toàn phẳng, lại tức giận dùng ngón tay nhéo một cái.

“A!” Trần Thải kêu đau, đầu vú không bị nhéo sưng nhưng ngực lại ửng đỏ.

Trần Thải não úng nước lại đi so sánh dáng người với nữ sinh, nhưng nghĩ tới lúc Điền Điềm múa ballet luôn nhìn Lý Tôn, trong lòng cậu vô cùng đố kỵ, cần phải so sánh với Điền Điềm mới được.

Trần Thải không dằn vặt ngực mình nữa, cậu ngẩng đầu nhìn gương. Trần Thải cảm thấy mình eo nhỏ coi như tạm được, đường cong lả lướt hấp dẫn, tuy không có cơ bụng nhưng cũng không có thịt thừa. Thế nhưng nhìn xuống chút nữa, cái thứ giữa háng không hùng tráng uy vũ, nhưng bây giờ cậu đã nghĩ thông, làm một tiểu 0, phía trước chỉ cần có thể bắn là được, cũng không cần quá so đo dài ngắn lớn nhỏ làm gì, nhưng tính ra phía sau quan trọng hơn nhiều, ví dụ như mông phải mềm mại, hậu môn phải ẩm ướt…

Nghĩ như vậy, Trần Thải vô thức đưa tay ra sau bóp mông.

“Tiểu Thải…” Sau lưng Trần Thải đột nhiên truyền đến giọng nói khàn khàn của Lý Tôn. Hắn đã sớm tắm rửa xong, ra ngoài đứng sau lưng Trần Thải, nhìn cậu chằm chằm hơn nửa ngày, thấy cậu trần truồng đứng trước gương vừa nhéo đầu vú vừa bóp mông, thứ giữa hai chân Lý Tôn lập tức dựng đứng.

“Ông xã!” Trần Thải bị âm thanh của hắn làm hoảng sợ, nhất thời sửng sốt không biết nên phản ứng gì.

“Tiểu Thải, em đang làm gì vậy?” Lý Tôn cởi áo choàng tắm vứt sang một bên, lõa thể đi tới, từ sau lưng ôm Trần Thải cũng lõa thể vào ngực mình.

“Em… Em…” Trần Thải lắp bắp không nói rõ được. Chuyện của Điền Điềm là do cậu ích kỷ ghen ghét, có lẽ Lý Tôn không biết, Trần Thải sao có thể mặt dày nói ra chuyện mình ăn dấm bậy bạ.

“Hử?” Lý Tôn luôn ít nói hôm nay lại vô cùng cố chấp, cao giọng tiếp tục hỏi tới.

“Em… Em cảm thấy mình không đẹp… A… Ông xã…” Trần Thải không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nhắm mũi trả lời, lại đột nhiên cảm thấy Lý Tôn chen dương vật nóng hổi vào giữa hai cánh mông, kề sát miệng động không ngừng cọ xát, Trần Thải không kiềm chế được, bật ra từng tiếng rên rỉ.

“Tiểu Thải, nhìn gương.” Lý Tôn đưa tay ra phía trước xoa nắn thân thể Trần Thải.

Trần Thải dựa theo yêu cầu của Lý Tôn nhìn trước gương, chỉ thấy bàn tay hắn dọc theo cần cổ trượt xuống dưới, cậu không chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, ngay cả da thịt trắng nõn cũng nhuốm một màu hồng nhạt. Khi Lý Tôn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn đầu vú, cậu phát hiện lúc nãy nhéo đầu vú mà nó không biến lớn, bây giờ lại căng tròn, tuy rằng dáng vẻ không quá lớn nhưng màu sắc đỏ tươi, đứng thẳng trước ngực vô cùng bắt mắt, cũng đặc biệt mê người. Lý Tôn xê dịch tay xuống chút nữa, vừa trượt đến bụng thì dương vật của cậu đã hoàn toàn cương lên, dương vật màu hồng run rẩy ngẩng cao đầu…

Trần Thải thấy dáng vẻ động tình của mình trong gương, mắt ngập nước, gò má ửng đỏ, môi khẽ nhếch… Trước giờ cậu chưa từng cảm thấy mình đẹp, nhưng lúc này cả khuôn mặt cậu thoạt nhìn rất diễm lệ động lòng người.

“Tiểu Thải đẹp nhất.” Lý Tôn ngậm vành tai Trần Thải nói nhỏ, vươn tay cầm phía trước của cậu.

26. Chương 26: Làm Tình Bị Cắt Ngang

Edit: Qiezi

“Ông xã đừng… Sẽ bắn…” Tay Lý Tôn không ngừng chà xát trên dưới dương vật của Trần Thải. Cậu nhìn trong gương thấy trên lỗ nhỏ đã tràn ra một ít tinh dịch, chất lỏng trắng đục dính nhớp này chảy xuống dưới hình thành một sợi chỉ bạc. Cảnh tượng dâm mỹ kích thích tình dục tăng vọt, giữa kẽ mông còn kẹp theo dương vật của Lý Tôn. Lý Tôn lo lắng vẫn chưa mở rộng hậu môn cho Trần Thải, không dám lập tức đâm vào nên không ngừng chuyển động dương vật cọ xát miệng lỗ sau, Trần Thải bị cọ đến vặn vẹo mông, cảm thấy bên trong thân thể ngứa ngáy khó nhịn.

Lý Tôn từ trong gương nhìn dáng dấp sốt ruột lại không kiềm chế được của Trần Thải, cố ý đẩy nhanh tốc độ cọ xát dương vật.

“Ông xã!” Trần Thải thét lên một tiếng chói tai, tinh dịch màu trắng phun ra, thậm chí còn bắn lên cái gương phía trước.

“Tiểu Thải, chúng ta về giường.” Lý Tôn làm Trần Thải bắn một lần, mình cũng đã là tên đã lên dây. Tuy rằng làm tình trước gương rất kích thích, nhưng Lý Tôn không nỡ để Trần Thải mệt mỏi, vẫn quyết định về giường rồi tiếp tục. Hắn không quan tâm dương vật cậu vẫn đang chảy tinh dịch, cúi người ôm công chúa đi tới bên giường.

Lý Tôn đặt Trần Thải lên giường, tách đôi chân dài của cậu sang hai bên, ngón tay xâm nhập phía sau khuếch trương vài cái, sau đó hắn điều chỉnh tư thế, vội vàng đâm dương vật đã cương cứng vào trong.

Trần Thải dang rộng hai chân nằm trên giường, thân thể bị Lý Tôn đỉnh nhấp nhô nhấp nhô. Hậu môn bị dương vật ma sát vừa tê vừa ngứa, khoái cảm dâng cao quét qua từng tế bào trong cơ thể, Trần Thải khóc lóc muốn Lý Tôn chơi đùa mạnh bạo, cậu đã sớm sung sướng đến mức vứt chuyện của Điềm Điềm ra sau đầu…

Nhưng ngay khi hai người đang chìm sâu vào bể dục, di động của hắn lại sát phong cảnh vang lên.

“Ông.. Ông xã… Điện thoại… Hức hức… Đừng đỉnh vào chỗ đó…” Giọng nói rầm rì đứt quãng của cậu nhắc nhở Lý Tôn nghe điện thoại.

“Không nghe.” Lý Tôn khàn khàn trả lời qua loa, hai tay giữ chặt eo nhỏ, dương vật đâm thô bạo vào nơi ấy.

Di động của Lý Tôn vẫn cố chấp đổ chuông liên tục.

“A a… Sướng quá, thật sướng quá… Bị dương vật của ông xã chơi chết… Ông xã… Nghe… Nghe điện thoại…” Trần Thải khóc la rát cổ, nhưng chuông điện thoại không thể khiến cậu hoàn toàn trầm mê trong tình dục.

“Tiểu Thải, em chờ một chút.” Tuy rằng Lý Tôn không muốn để ý tới, nhưng di động cứ tiếp tục reo như thế sẽ ảnh hưởng tính dục của hai người. Lý Tôn không thể làm gì khác hơn là dừng làm tình, vươn tay cầm điện thoại nghe máy.

“A…” Hậu môn đang được chơi sảng khoái, Lý Tôn đột nhiên dừng lại khiến Trần Thải khó chịu hừ hừ, nhưng cậu lại nhanh chóng che miệng, sợ âm thanh của mình bị người trong di động nghe được.

“Bây giờ đừng tới, ngày mai con sẽ dẫn em ấy đến. Được rồi, cứ như vậy đi, con cúp máy đây.” Không biết là ai gọi tới, Lý Tôn cau mày nói một hai câu lập tức cúp điện thoại.

“Ông xã, là ai gọi tới…A!” Trần Thải mới mở miệng hỏi, nhưng chưa nói xong đã bị Lý Tôn đỉnh sâu một cái khiến thay đổi âm điệu.

Không có chuông điện thoại quấy nhiễu, thay vào đó là âm thanh va chạm mãnh liệt của hai khối thân thể trần truồng. Dưới sự đâm rút điên cuồng của Lý Tôn, Trần Thải lập tức quên mất chuyện điện thoại, toàn bộ thể xác và tinh thần đều chìm đắm trong khoái lạc…

Sau khi làm tình xong, Lý Tôn vệ sinh sạch sẽ cho Trần Thải, ôm cậu lên giường bọc chăn kín kẽ. Lý Tôn cũng lập tức lên giường, chui vào chăn, kéo cậu vào ngực mình.

“Ông xã…” Trần Thải vùi đầu vào hõm cổ Lý Tôn, lầu bầu một tiếng mơ hồ.

“Tiểu Thải, ngủ ngon.” Lý Tôn đắp chăn cho Trần Thải, siết cánh tay ôm chặt cậu, cả căn phòng ngủ nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.

“Ông xã…” Sáng sớm hôm sau, Trần Thải dụi mắt ra ngoài, men theo âm thanh đi vào nhà bếp, cả người như con gấu túi bám lên lưng Lý Tôn.

“Hôm nay là cuối tuần, sao em không ngủ thêm chút nữa?” Lý Tôn tiếp tục bận bịu làm bữa sáng, lấy bánh trứng đã vàng ruộm từ trong nồi đặt lên đĩa.

“Đói bụng rồi. Thơm quá…” Trần Thải nhăn mũi hít sâu một hơi.

“Đi rửa mặt đi, sắp ăn được rồi.” Lý Tôn quay đầu lại thấy Trần Thải còn đang buồn ngủ mơ màng, căn dặn một tiếng rồi tiếp tục bận rộn.

“Dạ.” Trần Thải vội chạy lên phòng ngủ rửa mặt.

Lúc Trần Thải đi xuống, Lý Tôn đã dọn bữa sáng ra bàn. Cậu ngồi vào bàn, cúi đầu ăn ngấu nghiến.

“Tiểu Thải.” Lúc cậu đang vùi đầu ăn bữa sáng, Lý Tôn đột nhiên gọi.

“Dạ?” Trần Thải ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính sữa đậu nành trăng trắng.

“Ba mẹ tôi từ nước ngoài trở về, hôm nay tôi muốn dẫn em đi gặp bọn họ.” Lý Tôn rút khăn giấy lau miệng cho Trần Thải, giọng bình thản tùy tiện nói.

27. Chương 27: Vạch Trần Chân Tướng

Edit: Qiezi

“A?! Ba mẹ anh đã về?” Trần Thải ngẩn người, há to mồm nhìn chằm chằm Lý Tôn.

“Ừ, hôm qua họ gọi điện muốn đến đây, tôi không để họ tới, bảo hôm nay sẽ đưa em sang đó.” Lý Tôn gật đầu, kiên nhẫn giải thích cho Trần Thải.

“Điện thoại?! Có phải cú điện thoại tối hôm qua chúng ta đang…?” Trần Thải biến sắc, dè dặt hỏi.

“Ừ.” Lý Tôn lại gật đầu.

Làm sao bây giờ! Xấu hổ quá! Không biết ba mẹ Lý Tôn có phát hiện hai người đang… Lý Tôn không nghe máy trong thời gian dài như vậy, bọn họ nhất định đã đoán được! Sao mình còn mặt mũi đối mặt với ba mẹ, hơn nữa hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt… Trần Thải lo lắng, suy nghĩ miên man.

“Tiểu Thải, có phải em không muốn đi?” Lý Tôn thấy Trần Thải vẫn âu lo không nói lời nào, thử dò hỏi.

“Không… Không có. Chỉ là lần đầu tiên… Gặp… Gặp… Cha mẹ chồng… Em… Em…” Trần Thải vội lắc đầu, lắp bắp nửa ngày không nói thành câu, còn đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu.

“Đừng lo, ba mẹ nhất định sẽ thích em.” Tiếng ‘cha mẹ chồng’ của Trần Thải khiến Lý Tôn rất thỏa mãn, vươn tay xoa đầu Trần Thải, an ủi.

“Dạ.” Trần Thải ngoan ngoãn đáp.

Cơm nước xong, Trần Thải lôi tất cả quần áo ra ngoài, ướm từng bộ từng bộ.

“Ông xã, anh thấy cái này như thế nào?” Mỗi lần Trần Thải thử một bộ đều sẽ quay sang hỏi ý kiến của Lý Tôn.

“Rất đẹp.” Lý Tôn gật đầu tán thưởng.

“Còn cái này?” Trần Thải lại thay đổi một bộ khác.

Lý Tôn vẫn trả lời y như trước.

“Ông xã… Rốt cuộc em nên mặc bộ nào?” Trần Thải rầu rĩ nhìn đống quần áo.

“Mặc bộ này đi.” Kỳ thật trong mắt Lý Tôn, Trần Thải mặc gì cũng đẹp. Chỉ là hắn thấy Trần Thải bối rối mới tùy tiện chọn một bộ quần áo đưa cho cậu.

Trần Thải lập tức mặc đồ Lý Tôn chọn cho mình.

Lý Tôn lái xe đưa Trần Thải đến nhà ba mẹ.

“Tiểu Thải tới rồi.” Lý Tôn và Trần Thải mới vào cửa, cậu lập tức bị mẹ Lý Tôn nhiệt tình túm cánh tay. Tuy rằng trước đó chưa từng gặp mặt, nhưng lúc này trong nhà chỉ có một đôi vợ chồng trung niên, Trần Thải không cần đoán cũng biết họ là ba mẹ Lý Tôn.

“Mẹ, mẹ dọa Tiểu Thải.” Lý Tôn nhíu mày oán trách.

“Không có, không có đâu! Ba, mẹ.” Trần Thải lắc đầu, đỏ mặt lí nhí.

“Ừ! Ừ!” Mẹ Lý Tôn liên tục ừ ừ, ba Lý Tôn đứng bên cạnh cũng gật đầu mỉm cười.

Sau đó Trần Thải không biết nên làm gì, đỏ mặt lo lắng đứng tại chỗ không dám lộn xộn.

“Tiểu Thải, mau vào nhà đi.” Mẹ Lý Tôn đúng lúc xóa tan xấu hổ của Trần Thải, kéo cậu vào phòng khách.

Bốn người ngồi trên sô pha phòng khách, ba mẹ Lý Tôn ngồi một bên, Lý Tôn và Trần Thải ngồi một bên, bốn người chia làm hai cặp ngồi đối diện nhau.

“Tiểu Thải dáng đẹp, tính tình lại ngoan ngoãn, hèn chi Lý Tôn luôn nhớ thương, chờ đợi nhiều năm như vậy.” Sau khi mẹ Lý Tôn nhìn Trần Thải từ trên xuống dưới, bất chợt mở miệng nói.

“A! Nhiều năm gì cơ?!” Trần Thải nghi ngờ hỏi Lý Tôn.

“Tiểu Thải, con không biết Lý Tôn nó…” Mẹ Lý Tôn lộ vẻ ngạc nhiên.

“Mẹ!” Lý Tôn cau mày cắt lời.

“Được rồi được rồi, mẹ không nói.” Mẹ Lý Tôn khoát tay, đề tài này ngừng lại ở đây.

Tuy rằng Trần Thải mơ mơ hồ hồ, nhưng ở trước mặt ba mẹ Lý Tôn, cậu cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Sau đó mẹ Lý Tôn lại hỏi Trần Thải về mấy chuyện thường ngày, Trần Thải đều ngoan ngoãn trả lời, ba mẹ hắn càng ngày càng thích cậu. Hai người nói xong, Lý Tôn và ba bắt đầu nói đến chuyện công ty. Trần Thải nghe không hiểu nên yên tĩnh ngồi bên cạnh Lý Tôn.

“Để hai ba con bọn họ từ từ nói chuyện, Tiểu Thải, sau này đây cũng là nhà của con, mẹ dẫn con đi tham quan một chút..” Mẹ Lý Tôn vừa nói với Trần Thải vừa đứng dậy.

Trần Thải cũng đứng lên theo mẹ Lý.

Nhà của ba mẹ Lý Tôn là một ngôi biệt thự hai tầng, mẹ Lý Tôn dẫn Trần Thải đi dạo xung quanh, sau đó đến vườn hoa ngồi xuống.

“Tiểu Thải, sống với Lý Tôn chắc rất chán đúng không. Tính nó với ba nó y hệt nhau, cứng nhắc kiệm lời lại vô vị.” Mẹ Lý Tôn cười tủm tỉm nhìn Trần Thải, tùy ý nói chuyện ngày thường.

“Không có chán đâu mẹ. Tuy rằng Lý Tôn không thích nói chuyện nhưng đối xử với con rất tốt.” Trần Thải lập tức lắc đầu, giải thích thay Lý Tôn.

“Con đừng nói tốt cho nó, con mẹ sinh ra mẹ biết. Tuy nói ngoại hình nó coi như tạm được, nhà của chúng ta cũng coi như có chút tiền, mấy năm trước theo tuổi tác Lý Tôn càng ngày càng lớn nhưng nó lại không hẹn hò, càng không có dự định kết hôn. Mẹ và ba nó rất sốt ruột, bắt đầu cho nó đi xem mắt, nhưng cho dù là tuấn nam hay mỹ nữ, Lý Tôn cũng không thèm nhìn người ta một cái. Làm ba mẹ đương nhiên rất lo lắng, ngày nào cũng thúc giục, cuối cùng Lý Tôn bị ép nổi điên, nó nói thật với chúng ta, nó nói nó đang đợi một người lớn lên.” Mẹ Lý Tôn nói đến đây thì ngừng lại, lẳng lặng đợi phản ứng của Trần Thải.

28. Chương 28: Em Yêu Anh

Edit: Qiezi

“Chờ một người lớn lên?!” Trần Thải thì thào, lẩm bẩm câu nói kia.

“Ừ.” Mẹ Lý Tôn gật đầu khẳng định.

“Chẳng lẽ Lý Tôn… Chờ con?!” Trần Thải cẩn thận hỏi lại, cậu không quá chắc chắn điều này. Cậu không dám tin Lý Tôn đang chờ mình, nhưng nghĩ đến lúc hai người mới kết hôn, Lý Tôn đã đối tốt với mình như thế lại khiến trong lòng cậu tràn đầy chờ mong.

“Tiểu Thải, con cảm thấy thế nào?!” Mẹ Lý Tôn mỉm cười, hỏi ngược lại Trần Thải.

“Nhưng… Nhưng trước đây con và Lý Tôn không quen biết nhau.” Trần Thải nói ra nghi ngờ trong lòng.

“Con trai mẹ cứng nhắc ngay cả vợ cũng không biết theo đuổi. Lý Tôn nói mẹ biết năm năm trước nó đã đừng gặp con, chính là cái loại vừa gặp đã yêu, hơn nữa còn là yêu thầm. Nhưng lúc đó con mới mười ba mười bốn tuổi, Lý Tôn đành chờ con lớn. Có một ngày nọ nó đột nhiên gọi điện thoại tới, nói rằng hai đứa đã đăng ký kết hôn, vì lúc đó mẹ đang ở nước ngoài không thể về kịp, nhưng trong lòng mẹ rất vui, hỏi nó sao có thể theo đuổi được con. Kết quả là nó nói dùng thủ đoạn để công ty ba con xảy ra vấn đề, sau đó ép con kết hôn với nó… Aizz…” Mẹ Lý Tôn lắc đầu thở dài, thái độ bất đắc dĩ.

“Công ty của ba con… Là do Lý Tôn…” Trần Thải giật mình trợn mắt.

“Mẹ vẫn cho rằng sau khi kết hôn, nó sẽ nói tất cả mọi chuyện cho con biết, nhưng lúc nãy mẹ mới biết nó không hề nói gì. Tiểu Thải, quả thật Lý Tôn đã làm sai, nhưng mẹ vẫn hy vọng con có thể tha thứ cho nó. Con cũng vừa mới nói Lý Tôn đối xử với con rất tốt, mẹ mong hai đứa có thể hạnh phúc cả đời.” Mẹ Lý Tôn vỗ vỗ mu bàn tay Trần Thải, tình sâu ý nặng.

“Mẹ… Dạ, con biết rồi!” Trong lòng Trần Thải ấm áp, kiên định gật đầu. Nếu mới kết hôn biết được việc này, Trần Thải nhất định sẽ oán giận hắn. Nhưng hiện tại hai người đã sống chung một thời gian, Lý Tôn cưng chiều mình, đối tốt với mình, Trần Thải đều ghi tạc trong lòng, cũng tin tưởng Lý Tôn thật sự thích mình. Hơn nữa bây giờ công ty của ba cũng không sao, có Lý Tôn hỗ trợ còn phát triển tốt hơn. Cậu cũng không cần tính toán chi ly vì những chuyện quá khứ.

“Tiểu Thải ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, sau này nếu Lý Tôn bắt nạt con, mẹ sẽ giúp con xử lý nó. Được rồi, hai ba con bọn họ chắc cũng nói chuyện xong rồi, chúng ta trở về đi.” Mẹ Lý Tôn thở phào nhẹ nhõm, kéo Trần Thải quay về phòng khách.

“Tiểu Thải…” Lý Tôn vừa nhìn thấy Trần Thải lập tức ra đón, hắn biết mẹ nhất định sẽ nói hết mọi chuyện. Lý Tôn không biết thái độ của Trần Thải, vẻ mặt bất an nhìn cậu.

“Ông xã.” Trần Thải khẽ gọi, mỉm cười dịu dàng.

“Tiểu Thải!” Lý Tôn lập tức hiểu ra, cũng không cố kỵ ba mẹ đều ở đây, giang tay ôm Trần Thải vào lòng.

Ba mẹ Lý Tôn nhìn nhau, mỉm cười hiểu ý.

Nếu mọi chuyện đã được nói rõ ràng, bầu không khí cũng trở nên thoải mái, sau khi cả nhà vui vẻ ăn cơm trưa xong, Lý Tôn và Trần Thải lập tức trở về nhà mình.

“Ưm…” Hai người mới vào cửa, Trần Thải đã bị Lý Tôn đè lên tường, môi kề môi, Lý Tôn trực tiếp đưa lưỡi vào miệng cậu.

Đừng nhìn Lý Tôn luôn trưng ra mặt than, dáng vẻ bình tĩnh vô lo, kỳ thật trong lòng rất thấp thỏm bất an. Lý Tôn sợ sau khi Trần Thải biết được chân tướng sẽ ghét sẽ hận mình, nhưng không ngờ Trần Thải lại không tức giận. Lúc nãy một tiếng ông xã khiến Lý Tôn cảm động muốn điên, chỉ là ngại ba mẹ nên không có tiến thêm một bước. Bây giờ về đến nhà, đương nhiên là lập tức chuyển cảm động thành ‘hành động thực tế’.

Lý Tôn vừa hôn môi Trần Thải vừa cởi quần áo của cậu, cậu cũng rất ngoan ngoãn, không phản kháng, bị Lý Tôn cởi áo, cởi dây nịt, tuột quần… Chỉ ở cửa, Trần Thải đã bị Lý Tôn lột sạch không còn một mảnh.

Lý Tôn vuốt ve khắp nơi trên da thịt nhẵn nhụi của Trần Thải, Trần Thải bị sờ soạng đến mềm nhũn, tựa lưng vào tường, cả người tuột xuống. Lý Tôn thấy thế nhanh chóng cúi người ôm Trần Thải về phòng ngủ.

Hắn đặt cậu lên giường, nhanh chóng cởi sạch quần áo rồi lập tức đè lên.

Hôn môi, vuốt ve, mở rộng, tiến vào, đâm rút… Cho đến khi hai người cùng đạt cao trào.

“Ông xã!” Sau cơn tình ái, Trần Thải mệt xỉu bị Lý Tôn ôm vào lòng. Ý thức của cậu dần dần mơ hồ, nhưng đột nhiên cậu nghĩ đến thứ gì đó nên vội ngẩng đầu nhìn Lý Tôn.

“Ừ.”

“Em yêu anh!” Âm thanh vang dội mà trong trẻo.

“Tôi cũng yêu em.” Trong nháy mắt, trái tim Lý Tôn mềm nhũn, ánh mắt lóe lên ý cười ấm áp mềm mại.

[ HOÀN ]

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/cuoc-song-muon-mau-cua-anh-chang-mat-than